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คํานํา
รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อํานวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้กล่าว
เอาไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
สร้างกระบวนการเรยีนรู้ได้ด้วยตวัเอง โดยไม่ต้อง
พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้
จากองค์กรการศกึษาอืน่ ต้องบอกตวัเองว่า เรา
คือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้ ชี้นํา
สังคมได้ นี่เป็นเหมือนการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ปฏิรูปให้เห็นโอกาสที่จะทําให้ชุมชนท้องถิ่น   
ไม่ต้องเป็นผู ้ตามอีกต่อไป เป็นการเปลี่ยน   
วาทกรรมของการเรียนรู้โดยสิ้นเชิง”

สิ่งที่ รศ.ดร.ขนิษฐา กล่าวนั้น เรียกให้
กระชับสั้น คือการใช้องค์ความรู้ที่ได้รับการ
เกบ็สะสมภายในพืน้ทีม่าสร้างประโยชน์ให้กบั
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานรากที่สําคัญของ   
การพัฒนาประเทศ เป็นที่มาให้สํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สาํนัก 3) 
ได้เข้ามาสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทั่วประเทศในการสํารวจทุนและศักยภาพ   
ถอดบทเรียน ตลอดจนสร้างบุคลากรที่มี   
ความสามารถในการนําใช้ และถ่ายทอด      
องค์ความรู้ทีไ่ด้รบัการสงัเคราะห์มาแล้วอย่างดี 
เพือ่กระจายองค์ความรู้เหล่านัน้แก่เพือ่นเครอืข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป

ที่สุดแล้ว เมื่อท้องถิ่นสามารถทําได้ดังว่า 
กย็ิง่ทวคีวามเข้มแขง็ให้กบัชมุชนท้องถิน่ อนัเป็น 
การสร้างคณุภาพความเป็นอยูท่ีด่ใีห้เกิดขึน้ได้ 
ซึ่งเวลานี้กระบวนการทุกอย่างได้ดําเนินมา  
ระยะหนึ่งแล้ว พัฒนาการของพื้นที่แต่ละแห่ง
ได้รบัการยนืยนัเป็นทีป่ระจกัษ์ว่า สร้างผลกระทบ
ด้านดีในหลากหลายมิติให้กับชุมชนท้องถิ่น

ยิ่งกับพื้นที่ตําบลใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อันเป็นพื้นที่สีแดง นี่จึงเป็นโอกาสของ
ทัง้ตวัพืน้ที ่และเป็นโอกาสของเครอืข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่จะได้ร่วมมือกันศึกษา 
วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ ‘องค์ความรู้’ ของดนิแดนนี้
ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ และเจอืจางความเข้าใจผดิๆ 
ที่คนทั่วไปมีต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...
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ประตูสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยปดิ
เลย หากแต่เป็นฝุ่นหรือหมอกควันที่มาปดิพราง
ดินแดนนี้อยู่เป็นระยะ แต่นานวันเข้า หมอกควันที่
เคยทอดตัวหนา ฝุ ่นควันที่เคยร้อน ก็เจือจาง
เบาบางลง หากผิดกับความคิด หรือภาพจําของ
บุคคลภายนอกที่มีต่อดินแดนนี้ ซึ่งยังคงเห็นแต่
เพียงม่านควันอันร้อนแรง ผ่านภาพสะท้อนตาม
หน้าหนังสือพมิพ์... 
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ช่วงเวลาสบิกว่าปีที่ผ่านมา พื้นที่แห่งนี้จึงทอดตัวอยู่อย่างสมถะ ไม่ได้พึ่งพา
ปัจจยัภายนอก ใช้ชวีติอย่างเรยีบง่าย บนวถิเีกษตรกรรม และสมัมาชพีเสรมิอืน่ๆ 
จากภูมิปัญญาที่มีในพื้นที่

พื้นที่ตําบลตะปอเยาะมีนาข้าว พืชสวนยางพารา เปน็พืชเศรษฐกิจหลัก         
นาข้าวของทีน่ี ่จะเริม่ช้ากว่าภมูภิาคอืน่ เพราะฝนรดูม่านหลงัทีอ่ืน่ ส่วนยางพารานัน้ 
วันนี้ราคาตกตํ่า และมีแนวโน้มจะเป็นเชน่นั้นอีกยาวนาน ชาวบ้านที่นี่จึงต่างมี 
อาชพีเสริมตามกาํลงัและศกัยภาพ ทีโ่ดดเด่นเลยกม็กีารสานย่านลเิภา อนัเนือ่งมาจาก
พระราชเสาวนีย์แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้
ก็มีกลุ่มทาํขนม กลุ่มเลี้ยงแพะ หรือการทาํเกษตรผสมผสาน เป็นต้น

คนตะปอเยาะเกือบร้อยละร้อยนับถือศาสนาอิสลาม มีเพียงหนึ่งหรือ          
สองครอบครัวเท่านั้นที่เป็นไทยพุทธ ซึ่งวิถีของอิสลามเป็นวิถีของการแบ่งปัน 
สังคมของที่นี่จึงไม่มีภาพของการแข่งขัน ด้วยทุกคนดํารงชีวิตด้วยความพอดี                  
อนัเหน็ได้จากหลายต่อหลายครัง้ ทีพ่วกเขาเอ่ยถงึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่ามกลางสภาวการณ์ทีเ่ป็นอยู่ คนทีน่ีรู่้ดว่ีา ต้องสร้างการจดัการตนเองให้ได้ 
เพราะไม่มีใครแล้วที่จะเข้าใจสภาพพื้นที่ดีไปกว่าพวกเขาเอง โดยสิ่งสาํคัญที่คน
ตะปอเยาะมองเห็นเป็นภาพเดียวกัน คือเรื่องการศึกษา ด้วยพวกเขาตระหนักดี
ว่า ต้องปลกูเพาะความรู้ให้กบัเยาวชน และทีส่าํคญัคอืต้องเป็นไปในครรลองเดยีว
กับศาสนาอิสลาม เด็กๆ ที่ตําบลตะปอเยาะจึงเรียนทั้งความรู้ทั่วไป กับเรียน
ศาสนาควบคู่กัน 

พวกเขามองเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักว่าเป็นกําลัง
สาํคญัในการสร้างการจดัการตนเอง แต่ทัง้นีก้ไ็ม่ลมืประชากรกลุ่มอืน่ๆ อาท ิกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้ใหญ่วัยประกอบสัมมาชีพที่ได้พูดถึงไป โดยมีการสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามกาํลัง

นัน่เป็นเรือ่งราวทีไ่ด้รบัรู้มา จากบ้านหนึง่สู่อกีบ้าน ทกุคนต้อนรบัอย่างเป็นมติร 
ขณะที่ระหว่างทางสัญจรไปยังที่ต่างๆ ยังคงมีด่านตรวจเป็นจุด มีในทุกหมู่บ้าน 
ซึ่งต่อคาํถามของเรื่องราวเหล่านี้ คําตอบที่ได้ยังคงเป็นรอยยิ้ม เป็นกาแฟสักแก้ว 
เป็นหมากสกักระดานและเมือ่ถงึเวลาพวกเขากจ็ะไปมสัยดิ เป็นศาสนกิชนทีซ่ือ่ตรง
ต่อพระศาสดา และเป็นคนตาํบลตะปอเยาะที่ร่วมกันสร้างการจัดการตนเอง

วันนี้ความจริงที่แท้เป็นอย่างไร คนในพื้นที่รู้ดีที่สุด แต่น่าเสียดายที่พวกเขา
ไม่มีโอกาสบอกเลา่เรื่องราวของตัวเอง การเดินทางสู่ตะปอเยาะครั้งนี้ จึงเป็น
เสมือนบันทึกบทหนึ่งที่ผู้คนเล่าขาน และมีเรา ในฐานะเพื่อนเป็นผู้จดบันทึก เพื่อ
มาเล่าสู่กันฟังอีกทอดหนึ่ง โดยพยายามถ่ายทอดออกมาด้วยความซื่อตรงที่สุด...
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สมัภาษณ์
Interview
สมัภาษณ์
Interview
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นายกองค์กรบรหิารส่วนตาํบลตะปอเยาะเป็นคนหนุ่มวยั 30 ปีเศษ 
อารมณ์ด ีวางตวัเรยีบง่าย ต้อนรบัแขกผู้มาเยอืนด้วยความเป็นกนัเอง 
ในชดุละหมาดสขีาว ทนัททีีพ่บหน้า เขาทกัทายเราด้วยธรรมเนยีมของ
คนพุทธ ขณะที่เราก็ยกมือไหวต้ามความเคยชิน กว่าจะรู้จักวิธีการ
ทักทายตามธรรมเนียมอิสลาม ก็ใช้เวลาไประยะหนึ่งแล้ว 

 เราใช้เวลาพูดคุยกันราวชั่วโมงที่ห้องประชุมองค์การบริหาร    
ส่วนตาํบลตะปอเยาะ บรรยากาศเป็นไปด้วยด ี‘สบาย สบาย’ ตามแบบ
ฉบับของ อาหะมะ วายะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ

3 จุดเน้น 
อาชีพ การศึกษา และการมีส่วนร่วม
อาหะมะ วายะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ
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“ผมต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง
ของชาวบ้าน เพือ่ให้เขามชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ี
ขึน้” อาหะมะ วายะ เอ่ยขึน้ระหว่างการสนทนา
ถึงเรื่องราวของพื้นที่ตะปอเยาะ

เป็นเวลาเกอืบ 3 ปีแล้ว ทีอ่ดตีสถาปนกิผู้นี้
ลงสู่สนามการเมือง และประสบความสําเร็จ
ทันทีเมื่อลงสมัครชิงตําแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลตะปอเยาะ

ด้วยความที่ประชากรเกือบทั้งหมดเป็น 
คนไทยมสุลมิ มเีพยีงครวัเรอืนเดยีวทีเ่ป็นไทย
พทุธ เนือ่งจากคนจนีทีเ่คยอาศยัอยู่อพยพย้าย
ออกนอกพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุการณ์ใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึทาํให้การบรหิารทีน่ี่
ขับเคลื่อนได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องของการ
สร้างความเข้าใจ โดยใช้มัสยิดเป็นตัวกลาง 
ด้วยผู้นําศาสนาที่นี่มีอิทธิพลทางความคิดกับ
ชาวบ้านค่อนข้างสูง

กิจกรรมต่างๆ ที่ อบต.ทํา ต่างมีศาสนา
เชื่อมร้อยทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซึ่ง
นายกฯ มองว่าเป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะทาํให้พีน้่อง
ในพืน้ทีเ่กิดการพฒันา และสามารถต่อยอดไป
สู่เรือ่งอืน่ๆ ได้อกีมาก ทัง้เรือ่งเศรษฐกิจ สงัคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

“ถ้าเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น 
เราต้องเตมิความรู้ให้เขา เพือ่สร้างการตกผลกึ
ทางความคดิจากการใช้เหตุและผล สมัยที่ผม
ยังไม่เป็นนายกฯ คนที่นี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่อง
การศึกษา จะมุ่งไปแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นหลัก ทั้งที่ความจริง เรื่องการศึกษา เรื่อง
คณุภาพชวีติ เรือ่งเดก็และเยาวชน เรือ่งผู้สงูอายุ
ก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นตอนที่
ผมลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ นโยบายแรกทีเ่สนอเลย
กค็อื สิง่ทีย่งัไม่ม ีเราจะทาํให้ม ีส่วนสิง่ทีม่แีล้ว 
เราก็จะทาํให้มันดีขึ้น” อาหะมะว่า

จากการทาํงานอย่างต่อเนือ่ง จงึเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ที่สังเกตได้ชัดคือเรื่อง
มาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ด้วยยุคนี้เป ็นยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ประกอบกบัจงัหวดันราธวิาส
มพีรมแดนตดิอยู่กบัประเทศมาเลเซยี จงึจาํเป็น
ต้องพฒันาความรู้ด้านภาษา แน่นอนว่าโรงเรยีน
ของ สพฐ. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่
ของทีต่ะปอเยาะ ภาษาองักฤษได้รบัการบรรจุ
เข้าไปในโรงเรยีนตาดกีา (โรงเรยีนสอนศาสนา
อิสลามเบื้องต้น) แล้ว เพื่อรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ไม่เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาที่ 5 ก็
เป็นอกีเรือ่งทีน่ายกฯ ให้ความสนใจ โดยมกีาร
ส่งเสรมิให้คนเรยีนภาษาจนีมากขึน้ จากเดมิที่
มีเพียงภาษาไทย มลายู อาหรับ และอังกฤษ 
เพราะคนในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์มี
คนจีนอาศัยอยู่เป็นจําเป็นมาก ยิ่งรู้ภาษาจีน
ด้วย ยิ่งสร้างความได้เปรียบมากขึ้น
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“เรื่องภาษามลายู เราไม่ห ่วงอยู ่แล ้ว 
เพราะเป็นภาษาถิ่น พูดกันติดปาก แต่เรามอง
ว่าการค้าขายในชายแดน ตามพืน้ทีส่ไุหงโก-ลก 
พ่อค้าทีม่าจากมาเลเซยีพดูภาษาจนีกนั เพราะ
ฉะนั้นถ้าพูดจีนได้ก็มีโอกาสมากขึ้น ที่สําคัญ
ไม ่ใช ่แค ่ความรู ้เท ่านั้น แต่เราต ้องสร ้าง
กระบวนการคิดให้เกิดขึ้นด้วย ไม่เช่นนั้นเขาก็
จะถูกหลอกอยู่เรื่อยไป” 

เช่นเดยีวกบัปัญหาเรือ่งปากท้อง ประชาชน
กว่าร้อยละ 80 ของที่นี่ ทําสวนยางพารา 
เพราะฉะนัน้ช่วงทีร่าคายางพาราตกตํา่เช่นวนันี้ 
คนทีน่ีจ่งึมปัีญหาเรือ่งสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
กันมาก แน่นอนว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องราคา
ยางโดยตรงคงเป็นไปไม่ได้ แต่นายกฯ ก็
พยายามสร้างนโยบายอืน่ๆ อย่างการทาํอาชพี
เสริม เพื่อทําให้ป ัญหาทุเลาลง และวาง
แนวทางเพื่อต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนได้

“ตอนนี้เราพยายามฟื้นฟูกลุม่ที่เคยหยุด
ไปแล้วให้กลบัมาใหม่ อย่างกลุ่มเลีย้งแพะ การ
แปรรปูนมแพะ หรอืบางกลุ่มทีเ่ขาไม่ได้รวมกนั 
เราก็เข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เขามีพลังมากขึ้น 
เช่น กลุ่มผู้สงูอาย ุกลุ่มแพทย์แผนโบราณ โดย
จัดสรรงบประมาณเข้าไปช่วย ผ่านการอบรม
ฝึกอาชีพ ส่วนกลุ่มที่มีพลังอยู่แล้ว ก็ต้องยก  
จุดเด่นให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้น เพราะในพื้นที่        
ตะปอเยาะมหีลายกลุ่มทีโ่ดดเด่น และมผีลงาน
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ แต่ไม่เคยมีใครหยิบขึ้นมา
แสดงให้เห็นสักที เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ 
อบต.ที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยด้วย”

ขณะที่เรื่องที่ดนิทํากินก็เช่นเดียวกัน ต้อง
ยอมรบัว่า พืน้ทีต่ะปอเยาะมทีีด่นิทาํกินค่อนข้าง
น้อย เพราะด้านหนึ่งติดกับพื้นที่ป่า อุทยาน    
บูโด-สุไหงปาดี ทําให้ประชาชนไม่สามารถ
เข้าไปใช้ได้ แต่ตอนนีก้ม็กีลุ่มเคลือ่นไหวเข้าไป
ช่วยพูดคุย โดยเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ 
เพราะก่อนหน้านี้ พื้นที่อีกฝั่งที่เคยเป็นป่าพรุ 
ซึ่งเป็นของนิคมบาเจาะ ก็มีการขอพื้นที่ให้
ประชาชนได้ทาํเกษตรกรรมไปบ้างแล้ว

นอกจากนี้ นายกฯ มองว่า การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นสิ่งที่จะนําพา
ความเจริญมาสู ่ตําบลแหง่นี้ได้อย่างยั่งยืน 
เพราะฉะนั้นฝ่ายท้องถิ่นที่นี่จึงไม่เน้นการ
ผูกขาดความคิด โครงการต่างๆ ที่มีผลต่อ
ประชาชน จาํเป็นต้องได้รบัความเหน็ชอบ เพือ่
ให้ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุด

“ผมคิดอย่างเดียวว่า ตัวเองเป็นเพียง     
ตัวเชื่อมที่คอยประสานแต่ละกลุ ่มให้ไปถึง    
เปา้หมายที่ตั้งเอาไว้ เพราะฉะนั้นการตื่นตัว
ของเขาจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญมาก เขาต้องมา
ร่วมคิดกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม คือ
เปลีย่นจากความเป็นประชาชนธรรมดาให้เป็น
พลเมือง ที่สําคัญเราโชคดีเพราะเรามีผู ้นํา
หลายกลุ่มอยู่ในพื้นที่ เช่น ประธานกรรมการ
อิสลามจังหวัดนราธิวาส ศิลปนิพื้นบ้าน ผู้นํา
ทางศาสนาอีกหลายต่อหลายคน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้เอง ที่มีส่วนช่วยเสริมความเข้มแข็งให้
เกิดขึน้ในพืน้ที”่ นายกฯ อาหะมะทิง้ท้ายถงึการ
ทาํงานของตัวเองด้วยรอยยิ้ม...
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บริหาร
จั ดการ
ตามวิถีมุสลิม
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วิถีชีวิตของคนนับถืออิสลามนั้นมีความ   
น่าสนใจ ด้วยหลกัศาสนาอสิลามนัน้มรีะเบยีบ
วถิทีีค่่อนข้างเคร่งครดั แต่กบัการบรหิารรฐักิจ
แล้ว ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับหลักกฎหมายของ
ประเทศ มรีะบบบรหิารจดัการทีเ่หมอืนกบัพืน้ที่
อืน่ๆ เว้นเสยีแต่ว่าสาํหรบัทีน่ี ่มสัยดิจะเข้ามา
มบีทบาทค่อนข้างมาก ในฐานะศนูย์รวมใจของ
ผู้คน ทัง้เป็นศนูย์กลางของการดาํรงชวีติ ⛅
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“...และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาใน
กิจกรรมทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว 
ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์
ทรงรักใคร่ผู ้มอบหมายทั้งหลาย...” (อาลี          
อิมรอน 159)

ถ้อยคําที่กล่าวไว้ในบทบัญญัติของคัมภีร์
อัลกุรอาน ซึ่งเล่าถึงแนวทางการปฏิบัติงานใน
องค์กร ว่าควรใช้หลักการบริหารแบบปรึกษา
หารอืกนั เพือ่ให้งานนัน้ประสบความสาํเรจ็ไป
ด้วยดี และนั่นนับเป็นหัวใจสําคัญที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ ในยุคสมัยของ 
นายกฯ อาหะมะ วายะ หยิบขึ้นมาใช้เป็น
กุญแจสาํคัญในการบริหาร

คาํว่า ‘ซรูอ’ นี ้หมายถงึการปรกึษาหารอืกนั 
เพราะฉะนั้น สภาซูรอ จึงเป็นพื้นที่ที่ผู ้คน   
หลากหลายเข้ามาประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน 

“ตอนนั้นนายกฯ มีความคิดว ่าจะทํา
อย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้ง
การร่วมคิด และสร้างกระบวนการ โดยมีผู้นาํ
ทัง้ฝ่ายศาสนา ปกครอง ท้องถิน่ ทาํงานร่วมกนั 
ในที่สุดจึงรวมบุคคลเหล่านี้มาอยู ่ในกลุ ่ม
เดียวกัน และมีการประชุมปรึกษาหารือใน     
รูปแบบของสภา” อัสมี มะยูโซ๊ะ หัวหน้า

สภาซูรอ

สาํนักงานปลัด อบต.ตะปอเยาะกล่าว
ปัจจุบันสภาซูรอมี 2 ระดับ คือระดับ

หมู ่บ ้าน ซึ่งจะมีผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานประชาคม อิหม่ามในพื้นที่ รวมไปถึง
ตวัแทนประชาชน ร่วมประชมุกนันาํเสนอเรือ่ง
ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ปัญหาเรื่องอาชีพ 
ปัญหาอาชญากรรม หรือมีความต้องการ       
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อทํากิจกรรมต่างๆ 
โดยจะมีความร่วมมือกับเครือขา่ยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ทหาร ตํารวจ หรือ อบต. เพื่อเดินหน้า   
ต่อไปได้เร็ว

อีกส่วนคือสภาซูรอระดับตําบล ส่วนนี้มี
กรรมการทั้งหมด 25 คน มี นายก อบต. เป็น
ประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย
บคุลากรจาก อบต. เช่น รองนายกฯ ปลดั อบต. 
นิติกร แล้วก็มีสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหมู ่บ ้านต่างๆ พัฒนาการอําเภอยี่งอ          
ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตาํบล 
เกษตรกรประจําตําบล ผู้จัดการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคอาํเภอยีง่อ ปลดัอาํเภอ ท้องถิน่อาํเภอ
ยี่งอ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงในเขตตาํบล 
ผู้รบัใบอนญุาตหรอืผูแ้ทนโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาในพืน้ที ่กาํนนั ผู้ใหญ่บ้าน ประธานหรอื
รองประธานประชาคมหมู่บ้านต่างๆ โต๊ะอหิม่าม
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ประจํามัสยิดต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเข้ามามีหน้าที่
สําคัญในการทําแผนงบประมาณท้องถิ่น        
ข้อบัญญัติต่างๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงปัญหาซึ่ง
ไม่สามารถแก้ไขในระดับหมู่บ้านได้

“งบประมาณที่ทาง อบต. ตั้งได้ แล้ว
สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะจัดตั้งให้ เช่น ถ้า
หมู่บ้านหนึ่งไม่มีรายได้ ท่านนายกฯ ก็จะให้   
งบประมาณส่งเสริมอาชีพ ถ้าเป็นปัญหา
อาชญากรรมกจ็ะทาํงานร่วมกบัตาํรวจ ส่วนเรือ่ง
ยาเสพติด ก็จะดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
แล้วหาทางออกร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ    
ซูรอนี้” หัวหน้าสาํนักปลัดขยายความ

ทัง้นีจ้ะมกีารประชมุทกุเดอืน ที ่อบต. การ
ตดัสนิใจใดๆ จะองิเสยีงส่วนใหญ่และความเหน็
ของกรรมการ เพราะทีน่ี ่‘ยดึหลกัศาสนา สร้าง
การมีส่วนรวม เชิดชูผู้สาํเร็จ’

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่เกิดสภาซูรอ
ขึน้ นบัว่าสร้างความเปลีย่นแปลงให้เกิดขึน้กบั
พื้นที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะความมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่เพิ่มพูนขึ้น ด้วยทุกคนต่างมี
สว่นร่วมในการกําหนดทิศทางของท้องถิ่น 
ไม่ใชว่่าการตัดสินใจทั้งหมดจะอยู่ที่คนกลุ่ม
เดียวอีกต่อไป เนื่องจากการใช้วิธีการเดิม 
บางทีก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ หรือแก้
ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ดังจะเห็น
จากหลายโครงการที่เกิดขึ้นและหายไปอย่าง
รวดเร็ว

ขณะเดียวกัน ที่นี่ยังเปน็เวทีที่มีความ
หลากหลาย เพราะกรรมการในสภาฯ เกีย่วเนือ่ง 
และครอบคลุมทุกกลุ ่ม ไม่ว ่าจะเป็นเรื่อง
เกษตรกรรม การพฒันาด้านต่างๆ ทัง้โครงสร้าง
พื้นฐาน หรือคุณภาพชีวิต เท่ากับว่าปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้สะท้อนไปสู่
บคุคลทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง จงึสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเรว็ นอกจากนีป้ระชาชน
ยังสามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
และท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดด้วย...
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มัสยิดสานใจ
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เวลาราวทุ่มนดิๆ ชายหนุ่มนับสิบชีวิตมา
รวมตัว ณ มัสยิดนูรุลอิฮซาน แห่งบ้านบลูกา 
หมู่ที่ 3 เพื่อมาละหมาดอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด ้วยท ่าทีสงบนิ่ ง ซึ่ ง เป ็นเวลาเกือบสาม
ทศวรรษแล้วที่มัสยิดแห่งนี้ถือกําเนิดขึ้นใน
ฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่เสมอมา
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“ทกุสปัดาห์จะมกีารขดัเกลา เช่น หากเรา
เป็นคนขี้เกียจละหมาด พอถึงวันศุกร์ก็จะรู้สึก
ขึ้นมาว ่า ถ้าไม ่ละหมาดก็จะเป ็นบาปนะ 
นอกจากนีเ้รายงัมกีารประชาสมัพนัธ์กนัตลอด 
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบวช หรือการทํากิจกรรม
อาซูรอนาบีก็จะทําที่นี่เหมือนกัน”

สําหรับกิจกรรมอาซูรอนาบี มีที่มาจาก
การเกิดนํา้ท่วมใหญ่สมยัท่านนาบ ีสร้างความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินและไร่นาของประชาชน
อย่างถ้วนหน้า หลายคนไม่มอีาหารประทงัชวีติ 
ท่านนาบีเลยประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอ
รับประทานมารวมกองกัน แล้วนําทั้งหมดมา 
กวนเข้าด้วยกนั เพือ่ให้ทกุคนได้รบัประทาน ซึง่
ชาวบ้านที่นี่ก็นําอาหารทั้งคาวและหวานมา
รวมกัน โดยการกวนนี้จะใช้คนในหมู่บ้านมา
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

“อาซรูอนีเ้ราทาํเป็นของหวาน คอืในเดอืน 
10 ของอิสลาม จะมีการทําอาซูรอกันวันหนึ่ง 
จะวนัไหนกไ็ด้ โดยเราจะมกีารไปหยบิของจาก
ในบ้าน เช่น คนนัน้มกีล้วย คนนีม้ถีัว่ ฉนัมข้ีาวสาร 

หะมะ ดาโอะ

“หลายคนเรียกที่นี่ว่าเป็นมัสยิดสานใจ 
เพราะทีน่ีเ่ป็นศนูย์รวมในการสร้างความสามคัคี
หลายๆ อย่าง เช่น ช่วงเดือนรอมฎอน ก็จะมี
การเปิดบวช (เปิดปอซอ หรอืละศลีอด โดยทัว่ไป
จะละศลีอดหลงัพระอาทติย์ตกดนิ ซึง่จะมเีวลา
ทีแ่น่นอนแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั) พร้อมกนั 
ขณะเดยีวกนั ถ้าไม่ใช่เดอืนรอมฎอนกจ็ะมกีาร
ทํากิจกรรมอย่างอื่น ทั้งการนะวะ หรือการ
ขดัเกลาเยาวชน มกีารบรรยายธรรม สอนเรือ่ง
ของศาสนา รวมถึงการสอนอ่านอัลกุรอาน
ด้วย” หะมะ ดาโอะ อิหม่ามประจํามัสยิด       
นูรุลอิฮซาน เล่าให้ฟังผ่านล่ามภาษามลายู

ทีน่ีใ่ห้ความใส่ใจในเรือ่งความร่วมไม้ร่วมมอื
ของทุกคน สัมผัสได้จากหลายๆ กิจกรรมที่มี
เพียงที่นี่แห่งเดียวที่ทํา อย่างเช่นเวลามีคน   
เสียชีวิต ปกติต้องมีคนมาเฝ้าศพ ซึ่งหากเป็น
ที่อื่นก็จะใช้วิธีจ้าง แต่ที่นี่ใช้จิตอาสา โดยจะมี
การจัดเวรกันเฝ้าศพตลอดเวลาที่ศพตั้งอยู่ที่
มสัยดิ เช่นเดยีวกบัทกุวนัศกุร์ทีม่กีารละหมาด
ใหญ่ ผู ้ชายทุกคนต้องออกมาทําละหมาด    
ร่วมกัน ซึ่งนี่ก็เป็นการจุดประกายให้เยาวชน
เข้าร่วมด้วย
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ก็เอามาใส่ในถาดเดียวกัน แล้วเราก็ตอ้ง      
ช่วยกนักวนจนได้อาซรูอขึน้มา” ซมูยีา ดาโอะ 
ครูสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะของลูกสาว
โต๊ะอิหม่ามช่วยอธิบาย

นอกจากนี้ยังมีการสอนกีรออาตี หรือการ
อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ทุกเย็นวันจันทร์-ศุกร์ มี
การสอนตาดกีา หรอืหลกัการดําเนินชีวติอสิลาม
เบื้องต้น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และยังมีระบบ
เสียงตามสาย มีบรรยายเรื่องศาสนาอิสลาม
ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ก่อนละหมาดตอนเช้า

นอกจากนี้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มัสยิด
หมู ่ 3 ยังมีการสอนภาษาอังกฤษ ในช่วง
โรงเรียนปดิภาคเรียน ในช่วงเดือนเมษายน    
จัดสอนต่อเนื่องกัน 10 วัน โดยเน้นบทสนทนา 
ปัจจุบันมีเด็กมาเรียนประมาณ 40 คน มี
การบ้านให้ทํา โดยซูมียาจะเป็นคนตรวจและ
ประเมินความรู้ของแต่ละคนว่าเป็นเช่นใด

นีเ่ป็นเพยีงเสีย้วเดยีวของกิจกรรมทัง้หมด
ที่มัสยิดแห่งนี้ได้จัดขึ้น ซึ่งด้วยความร่วมมือ
เช่นนี้เอง ที่ทําให้มัสยิดแห่งนี้ได้กลายมาเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้เข้ามาศึกษา...

ซูมียา ดาโอะ
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ถึงจะได ้ชื่อว ่าชมรมฟุตบอล แต ่     
ความจริงแล้วเบื้องลึกของชมรมนี้มีอะไร
อีกมากที่หลายคนไม่รู้ 

ตะปอเยาะเอฟซี

มูฮัมหมัดรอซี ปูตะมะ ประธานชมรม
ฟุตบอลตะปอเยาะเอฟซี บอกว่าทีมฟุตบอลนี้
ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 2551 โดยเริม่แรกตัง้ใจจะ
ทาํเป็นทีมเยาวชน แต่ทาํแล้วไม่ได้ผล เพราะ
เยาวชนสนแต่เรือ่งกฬีาอย่างเดยีว เรือ่งอืน่ไม่สน 
กเ็ลยเปลีย่นกลุ่มเป้าหมายมาทาํกบักลุ่มผู้สงูอายุ
แทน โดยชกัชวนด้วยการเชญิรบัประทานอาหาร 
เริม่ต้นมคีนมาร่วมประมาณ 20 คน มกีารลงเตะ
เป็นประจําทุกเดือน แข่งครึ่งละประมาณ 10 
นาที เดือนหนึ่งไม่ตํา่กว่า 2 ครั้ง ซึ่งพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องฟุตบอลอาวุโส
เป็นที่นิยมมาก

ที่สําคัญกิจกรรมนี้ยังเป ็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลไปในตัว อย่างเมื่อก่อน      
ผู้อาวุโสหลายคนไม่ค่อยละหมาด แต่พอแข่ง
ไปแล้วจะมีช่วงเวลาที่นักเตะต้องละหมาด     
นักฟุตบอลสูงวัยจึงต้องละหมาดโดยปริยาย

นอกเหนือจากการพัฒนาด้านกีฬาแล้ว 
ชมรมนี้ยังตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวม
กลุ่มชาวบ้านให้เป็นปึกแผ่นและกลายมาเป็น
พลังทางสังคมอีกด้วย

“สาเหตุจริงๆ ที่ทําเพราะต้องการแก้ไข
เรือ่งถนนหนทาง เพราะทีบ้่านตะปอเยาะ หมู่ที่ 
1 ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อเตม็ไปหมด แล้วชาวบ้าน
เดือดร้อนกันมามากกว่า 20 ปี บางครั้งก็ไป
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หาผู้หลกัผู้ใหญ่ ซึง่รบัผดิชอบอยู่ แต่กไ็ม่ได้รบั
การตอบรบั ถกูปฏเิสธมาตลอด ด้วยเหตผุลว่า
ไม่มีงบประมาณ เราก็เลยกลับมาคิดว่าจะทํา
อย่างไรด ีแล้วช่วงนัน้เราไม่มชีมรมอะไรเลย ก็
เลยตั้งชมรมฟุตบอล เพราะคนที่นี่ชอบเตะ
บอล” มูฮัมหมัดรอซี เล่า

หลายคนอาจยงัสงสยัว่าสองเรือ่งนีเ้ชือ่มโยง
กนัอย่างไร มฮูมัหมดัรอซ ีจงึฉายภาพเพิม่เตมิ
ว่า ชมรมนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน รวมไปถงึเป็นพลงั
ในการดันปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานภายนอก
รบัทราบ เพราะช่วงทีม่กีารรวมตวักจ็ะมพีดูคยุ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และชักชวนให้เห็นความ
สาํคญัว่า หากปล่อยให้ปัญหาเป็นแบบนีจ้ะส่ง
ผลเสียอย่างไร

“เรามีการจัดอบรมจริยธรรมกันเดือนละ
ครัง้ โดยร่วมกบัโต๊ะอหิม่าม มานอนกินอยู่ร่วมกนั
ที่มัสยิดดารุลอามาน ก่อนนอนมีรับประทาน
อาหาร สร้างไมตร ีสร้างความสามคัค ีตืน่ตสีาม 
เชญินกัวชิาการมาบรรยายธรรม แล้วรุ่งขึน้กม็ี
การเชญิประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดันราธวิาส ซึง่อยู่ทีต่ะปอเยาะมาร่วมด้วย 
ซึง่กิจกรรมเหล่านีเ้ราจะแจ้งไปทีอ่าํเภอ ทหาร 
ตํารวจ เพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นหรือคิดว่า
เราปลกุระดมอะไร” มฮูมัหมดัรอซขียายความ

เมือ่ทาํกิจกรรมมากขึน้ กท็าํให้กลุ่มมพีลงั
เพียงพอที่จะเรียกร้องบอกความต้องการได้

“ตอนปี 2557 เราเชญิ พ.ต.อ.ทว ีสอดส่อง 
ซึง่ตอนนัน้ยงัเป็นเลขา ศอ.บต. (ศนูย์อาํนวยการ
บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้) ให้มารบัประทาน
อาหารทีบ้่านกบัชาวบ้านเพือ่สร้างความสมัพนัธ์
กับชุมชน แต่ระหว่างเดินทางมา ท่านก็ได้เห็น
ว่าถนนหนทางนั้นเป็นอย่างไร หลังจากนั้นเรา
ก็นําเสนอปัญหาต่างๆ ที่เราต้องเจอ หลังจาก
นั้นไม่กี่วัน ทาง ศอ.บต.ก็ให้งบประมาณผ่าน
โยธาธกิารจงัหวดั เพือ่ปรบัปรงุถนนจนสามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวกสบายเช่นวันนี้”

นอกจากนี้ การช่วยเหลือตัวเองก็เป็น     
สิ่งสาํคัญมาก เรื่องไฟฟ้า เมื่อก่อนที่หมู่ 1 จะ
ดับตลอด เพราะมีต้นไม้เยอะมาก ก่ิงล้มพาด
สายไฟ กม็กีารระดมสมาชกิชมรมกว่า 60 คน
มาช่วยกนัตดัต้นไม้ทีพ่าดกิง่ หรอืรบกวนสายไฟ
ออกให้หมด 

ส่วนแผนการในอนาคตนั้น ประธานบอก
ว่า เรื่องกีฬายังเน้นมากเหมือนเดิม โดยจะมี
การสนบัสนนุกฬีาใหม่ๆ และจะหนักลบัไปเน้น
ที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้น เช่น ปิงปอง หรือแม้แต่
ฟตุบอลเองกต็าม เพราะทกุวนันีเ้ยาวชนได้เหน็
การขบัเคลือ่นของผู้สงูอายแุล้ว กน่็าจะเกิดแรง
บนัดาลใจทีอ่ยากทาํดเีพือ่สงัคมขึน้มาเช่นกนั...

มูฮัมหมัดรอซี ปูตะมะ
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มัสยิดดารูลฮุดา 
มัสยิดต้นแบบ

ด้วยความที่หมู ่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ        
(ตะโละมีญอ) มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าบ้านอื่น 
บวกกับความไม่สมบูรณ์ของพื้นถนน ทําให้
ชาวบ้านอกีฟากหนึง่ตดัสนิใจระดมเงนิทนุเพือ่
สร้างมัสยิดแห่งใหม่ขึ้นมาแทนในปี 2531  
โดยใช้เวลาสร้างอยู่ปีเตม็ๆ จงึแล้วเสรจ็ โดยมี 
บือราเฮง สามะแต เป็นโต๊ะอิหม่ามประจํา
มัสยิด

ทว่าความน่าสนใจของมัสยดิแห่งนี้ ไม่ใช่
เพยีงแค่การเป็นศนูย์รวมจติใจของผูค้นเท่านัน้ 

แต่ยังสัมพันธ์ไปถึงวิธีการบริหารมัสยิด ที่
สามารถยกระดับชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะกับ
กลุ ่มคนที่ เคยเป ็นกลุ ่มเสี่ยงให ้กลายเป ็น
พลเมืองที่คุณภาพ

ช่วงแรกมีการเชิญวิทยากรจากต่างถิ่นมา
บรรยายความรู้ความเข้าใจทางศาสนา เมื่อ
ผู ้คนเริ่มเข้ามัสยิดมากขึ้น ทางโต๊ะอิหม่าม   
รวมไปถึงนักวิชาการในพื้นที่ก็คอยทําหน้าที่
บรรยายธรรมอย่างต่อเนือ่งสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ 
รวมไปถึงการจัดประชุมชาวบ้าน เพื่อช่วยกัน
เยียวยาปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
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บือราเฮง สามะแต

สามารีหย๊ะ สาอิ

หนึ่งในผลงานที่ถือเป็นรูปธรรมที่สุด คือ
ศนูย์อบรมจรยิธรรมดารลูฮดุา ซึง่เปิดดาํเนนิการ
มาตั้งแต่ปี 2548 เป็นแนวคิดของโต๊ะอิหม่าม
ที่อยากให้มีการศึกษาศาสนาในพื้นที่มากขึ้น 
โดยเริ่มแรกเป็นโรงเรียนสอนตาดีกา

สามารีหย๊ะ สาอิ ครูผู้สอนประจําศูนย์
อบรมจริยธรรมดารูลฮุดา เล่าว่าหลักสูตรนี้
แบ ่งการสอนออกเป็น 8 กลุ ่มสาระวิชา 
ประกอบด้วยวชิาศาสนบญัญตั ิวชิาศาสนประวตัิ 
วิชาจริยธรรม วิชาอัลกุรอาน วิชาภาษามลายู
และรูม ีวชิาภาษาอาหรับ วชิาหลกัศรัทธา และ
วชิาคดัลายมอื โดยการเรยีนนีจ้ะเป็นระดบัช่วง
ชั้นต้น เรียนด้วยกัน 6 ปี

“เรื่องช่วงชั้น เทียบได้กับช่วงชั้นประถม
ของสายสามัญ โดยอายุก็อาจจะใกล้เคียงกัน 
เพราะหลังจบชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ก็จะมี  
การสอบ I-Net (Islamic National           
Educational Test) หรือการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา    
จัดโดย สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา) แต่สิ่งหนึ่งที่ต่าง
จากแบบสามญั คอืเรามซีํา้ชัน้ ซึง่เดก็ทีส่อบตก
ก็ไม่สิทธิ์สอบ I-Net ซึ่งคนที่สอบผ่านเราจะมี
วุฒิบัตรให ้ สามารถเอาไปศึกษาต ่อกับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในระดับ
ตอนกลางและปลาย”
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นอกจากการพัฒนาด้านการเรียนแล้ว 
ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม      
การศึกษาเอกชน (สช.) ยังเข้ามาตรวจสอบ
คณุภาพของครดู้วย โดยคะแนนของ I-Net จะ
เป็นตัวชี้วัดว่า การสอนในโรงเรียนตาดีกานั้น
เป็นอย่างไร ซึง่ทีศ่นูย์อบรมจรยิธรรมดารลูฮดุา 
สามารถผลิตนักเรียนจนติดอันดับของอําเภอ
ยี่งอ ขณะที่ตัวของสามารีหย๊ะเองก็ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นครูผู ้สอนดีเด่นระดับอําเภอ
ประจาํปี 2556 

ปัจจบุนัศนูย์อบรมจรยิธรรมดารลูฮดุาเปิด
เรยีนทกุวนัเสาร์-อาทติย์ เปิดสอนตัง้แต่ 8 โมง
ครึง่จนถงึ 4 โมงเยน็ ไม่มกีารเกบ็ค่าเรยีนใดๆ 
เพราะทาง สช. เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเงินเดือน
ครู เดือนละ 3,000 บาท

มัสยิดแห่งนี้ยังมีการสอนกีรออาตี หรือ
สอนการอ่านภาษาอาหรับ เปดิสอนราวๆ ปี 
2553 เป็นการสอนช่วงเยน็หลงัละหมาดเวลา 
18.30 นาฬิกาทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ แบ่ง
ห้องเรียนออกเป็น 2 ห้อง คือห้องเด็กอายุ
ตัง้แต่ 7-12 ปี อกีห้องเป็นผู้ใหญ่ เกบ็ค่าเรยีน
คนละ 20 บาทต่อเดือน

“ตอนทีเ่ริ่มทํากีรออาตีเมื่อประมาณ 4-5 
ปีก่อน ชุมชนเราเคยมีปัญหา เอาง่ายๆ ตั้งแต่
เด็กวัยรุ่นไมไ่ด้เรียน แล้วยิ่งพวกเด็กเกเรนะ 
ศาสนากไ็ม่เรยีน สามญัพอเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที1่-2 กอ็อกกลางคนั มปัีญหาเรือ่งยาเสพตดิ 
ทนีีผู้้ปกครองกบัคณะกรรมการมสัยดิกเ็ลยมา
นัง่คยุกนัว่า หมู่บ้านเราจะอยู่ในลกัษณะนีไ้ม่ได้
แล้ว เพราะสถานการณ์มนัรนุแรงจนมชีือ่เสยีง
ในด้านลบมากๆ เรากเ็ลยจดุประกายด้วยการ
ไปดูงานที่มัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา 

อันวาร์ ตวันตีมุงอันวาร์ ตวันตีมุง
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เพราะที่นั่นเขาจัดการชุมชนดี โดยมีคณะ
กรรมการมัสยิดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งของเราก็
เด่นเรื่องศาสนาเหมือนกัน แต่อาจจะมีปัญหา
เรื่องการสื่อสารที่บกพร่อง ทําให้ระบบมี
ปัญหา เลยมีการเปดิกีรออาตีขึ้นมา ซึ่งเรา
พยายามทําให้สนุกด้วยการแทรกกิจกรรม
หลายๆ อย่างลงไป ให้เขาอยากมาเรียนมาก
ขึ้น” อันวาร์ ตวันตีมุง ประธานกลุ่มมัสยิด
ต้นแบบเล่าให้ฟัง

การสอนกีรออาตีนี้ นอกจากจะทําให้
เยาวชนได้ใช ้เวลาว ่างให้มีประโยชน์ ยัง
เป็นการปลกูความรกัเรือ่งศาสนาให้ปรากฏขึน้
ตั้งแต่วัยเยาว์ ที่สาํคัญหลายๆ ครั้งเวลาที่เด็ก
เข้าไปเรยีน ผู้ปกครองบางคนกจ็ะมานัง่รอ บางคน 
อ่านภาษาอาหรับไม่ออกก็ถือโอกาสไปเรียน
ด้วยเลย ซึ่งบางคนไม่ได้เรียนก็มาพูดคุยกับ
โต๊ะอิหม่ามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เวลามี
ปัญหาอะไรกส็ามารถคยุได้เลย บางครัง้กร็วม
ผู้ปกครองเป็นกลุ่มแล้วพูดคุย

การพูดคุยทําให้หลายๆ เรื่องในชุมชน
ปรากฏชดัขึน้ ตวัอย่างเช่น ปัญหาเรือ่งเศรษฐกิจ 
รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทางมัสยดิเลยเจียด
เงนิส่วนหนึง่ประมาณ 30,000 บาท เพือ่เปิด
เป็นสหกรณ์ร้านค้า เริ่มแรกใช้วิธีจ้างคนมา
ดูแล ทําได้ประมาณ 2 ปี ปรากฏว่าขาดทุน 
ทนุเหลอืไม่ถงึ 2,000 บาท จนคณะกรรมการ
มัสยิดอยากจะขายกิจการให้คนในชุมชน แต่
ภายหลงัเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 คณะครู
ตาดีกาขอเข้ามาบริหารเอง ก็เลยยกให้ ซึ่งครู
ก็มานั่งวิเคราะห์ปัญหาและค่อยๆ แก้ปัญหา
ไปทีละจุด จนสหกรณ์พลิกฟื้นขึ้นมาได้

“จดุเด่นของครคูอืมคีวามซือ่สตัย์ ไม่มุ่งเน้น
กาํไร และทาํด้วยจติอาสาทีแ่ท้จรงิ แล้วกาํไรที่
ได้กเ็อาไปเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็ตาดกีา และ
ในแต่ละเดือนจะเปิดตลาดดุอา หรือตลาดนัด
คาํสอน คอืแทนทีเ่ดก็จะซือ้สนิค้าด้วยเงนิ กซ็ือ้
ด้วยการท่องดอุาแทน ซึง่การทาํแบบนีย้ิง่ทาํให้
เด็กมีความสนุกและท่องจําคําสอนได้ง่ายขึ้น” 
คุณครูสามารีหย๊ะเสริมให้ฟัง
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โลกร้อนขึ้น ภัยพิบัติที่หลายคนไม่คาดคิด
จงึผดุขึน้เตม็ไปหมด ทัง้นํา้ท่วม พายเุข้า ดนิถล่ม 
และอกีมากมายหลายเรือ่ง แต่ทีด่จูะใกล้ตวัคน
ตะปอเยาะทีส่ดุ คงหนไีม่พ้นเหตกุารณ์ดนิถล่ม
ที่อําเภอบันนังสตา และศรีสาคร เมื่อปี 2553

ภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้น คน 3 จังหวัด
ชายแดนภายใต้จึงร่วมจัดตั้งเครือข่ายจัดการ
ภยัพบิตัภิาคใต้ตอนล่างขึน้มา โดยมกีารอบรม
ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเรียนรู้และเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ต่างๆ โดยมีตัวแทนจาก
ตําบลไปเข้าร่วม 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ     

จัดการภัยพิบัติแบบบ้านๆ

เรือตรีศิริ เกตุกิ่ง อดีตราชนาวีของเมืองไทย
“ตอนนั้นเราไปฝกึกับผู้ใหญ่บ้านโกเมศร์ 

ทองบุญชู แห่งตาํบลเกาะขันธ์ อาํเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงแนวทางในการ
จัดการ ถ้าภัยมาทางนํ้าจะทําอย่างไร ถ้าดิน
ถล่มจะทําอย ่างไร ฝึกปฏิบัติ เหมือนจริง 
เป็นการอบรม 5 วัน แล้วก็กลับมาในพื้นที่ 
ประชุมสมาชิกที่เป็นจิตอาสาที่จะทํางานร่วม
กับเรา ทั้งที่เป็น อสม. และไม่เป็น อสม. ได้มา
หมู่บ้านละ 4 คน รวมแล้ว 20 คน โดยการ
รวมตัวครั้งนี้ไม่ได้ค่าตอบแทน หลังจากนั้นก็
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จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ภัยพิบัติเข้ามาอบรมที่ 
อบต.ตะปอเยาะ พออบรมเสรจ็เรากอ็ยู่ไปตาม
ปกติ มีอะไรก็คุยกัน โดยเฉพาะในช่วงเดือน
ตุลาคมหรือพฤศจิกายน ก็เริ่มคุยกันแล้ว 
ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดภัยขึ้นให้รีบแจ้งมาที่
เรา โดยเรามีศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติเครือข่าย
ภาคประชาชนตาํบลตะปอเยาะ อยู่ที ่อบต. ซึง่
แต่ก่อนอยู่ที่บ้านผม แต่เพิ่งย้ายไปได้ไม่นาน”

ศูนย์จะมีโทรศัพท์เป็นสื่อกลาง ส่วนใหญ่
คนแจ้งมักจะรับมือกับสถานการณ์ไม่ไหวแล้ว 
แต่ทั้งนี้นํ้าทว่มก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับไฟไหม้  
ป่าพรุ ซึ่งอยู่ที่ส่วนท้ายของหมู่ที่ 1 โดยเกิดขึ้น
ทุกปี ช่วงเดือนเมษายน ซึ่งนํ้าที่ใช้ดับนั้น ทาง
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวง
มหาดไทยได้เข้ามาขุดให้แล้ว

“นํา้ท่วมส่วนใหญ่ไม่ถงึ 3 ชัว่โมงกล็งแล้ว 
แต่ถ้าไฟพรุนั้นรุนแรงมาก อย่างปี 2558 นี้  
ยังน้อย เมื่อปี 2557 นี้หนักเลย ส่วนใหญ่การ
รบัมอืเราจะใช้ อพปร. เป็นหลกั ส่วนกลุ่มผู้หญงิ
ก็เสิร์ฟนํ้า ดูแลสวัสดิการ ซึ่งวิธีการจัดการนี้ 
ส่วนใหญ่ทาง อบต.จะเตรียมการไว้แล้ว เมื่อ
เกิดเหตุ ก็ใช้รถดับเพลิง ซึ่งตรงนี้จะมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาช่วย เราเหมอืนหน่วยเสรมิไป
ช่วยเขา พอหลังเกิดเหตุ บทบาทอาจจะน้อย
หน่อย เพราะเราไม่สามารถไปปลกูป่าทดแทน
ได้ เนือ่งจากเป็นพืน้ทีท่ีม่เีจ้าของ เรากไ็ด้แต่ให้
คําแนะนําว่า ต้องเตรียมนํ้าไว้บ้าง ไม่ใช่ปล่อย
ออกไปหมด”

ส่วนการกระจายข่าวสารเครอืข่าย เรอืตรศีริิ
บอกว่า ช่วงทีเ่กิดภยัจะมกีารส่งข่าวแจ้งชาวบ้าน 
โดยอาศัยมัสยิดเป ็นสื่อกลาง พรอ้มกับ
ประสานงานกบักาํนนั ผู้ใหญ่บ้านถงึมาตรการ
ดูแล เพราะหน่วยงานปกครองจะมีมิสเตอร์
เตือนภัย ช่วยทําหน้าที่ติดตามตามจุดต่างๆ 
โดยเฉพาะริมเขาซึ่งเป็นจุดเสี่ยง

ขณะที่เรื่องวาตภัย ยอมรับว่าค่อนข้าง
จดัการยากกว่าอทุกภยั เพราะคาดการณ์ไม่ได้
ว่าจะมาจุดไหน คาดได้แต่ว่าจะมาหลังช่วง    
ไฟป่าคือเดือนพฤษภาคม แต่ทางกลุ่มอาศัย
ภูมิปัญญาของคนโบราณที่เชื่อว่าต้นไม้ โดย  
เฉพาะไม้ประดู่สามารถบงัลมได้ และลดความ
เสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึน้ จงึรณรงค์ให้ชาวบ้าน
ปลูกพืชประเภทนี้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี หากให้สรุปถึงภาพรวมการ
ทํางานในพื้นที่ แกนนํากลุม่ยอมรับว่า คนที่
ทํางานด้านจิตอาสาเริ่มมีน้อยถอยลงเรื่อยๆ 
เพราะต้องอาศัยใจ กาย และอาจจะรวมไปถึง
เงนิด้วย แต่สาํหรบัพวกเขาแล้ว ผลทีไ่ด้กลบัมา
ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะอย่างน้อยๆ ก็มีส่วนช่วย
แจ้งข่าวยามมีเหตุ รวมไปถึงช่วยเหลือในยาม
ภัยพิบัตินั้นหนักหน่วงกว่าที่คาดการณ์...

เรือตรีศิริ เกตุกิ่ง
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สวัสดิการชุมชน
Welfare
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สวัสดิการหนึ่งที่ชุมชนคนอิสลามมีให้    
แก่กัน ซึ่งเหมือนกันกับของชาวพุทธ คือ
สวัสดิการความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งที่
ตําบลตะปอเยาะมาในรูปของกองทุนจัดการ
ศพผู ้สูงอายุ ที่พร้อมมอบความช่วยเหลือ        
ให้กับครอบครัวสมาชิก ยามที่วาระสุดท้ายได้
ดําเนินมาถึง... ⛅
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ว่าด้วยงานศพ ไม่ว่าจะศาสนาใด กใ็ช้จ่าย
เงินกันไม่น้อยทั้งนั้น ผู้สูงอายุที่ตะปอเยาะ    
เล็งเห็นความจริงในข้อนี้ เลยรวมตัวกันเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่งานศพของตัวเอง

วาเฮง มะกาเจ เหรัญญิกกองทุนจัดการ
ศพผู้สูงอายุ ตาํบลตะปอเยาะ และ คอลีเย๊าะ 
กาเดย์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ตะปอเยาะ      
ในฐานะผู้ประสานงานกองทุนฯ เล่าให้ฟังถึง 
ที่มาที่ไปของกลุ่มนี้ว่า ปกติผูสู้งอายุจะได้เงิน
ช่วยเหลอืจากรฐัเป็นประจาํทกุเดอืน เพราะฉะนัน้
จงึได้มกีารหกัเงนิจาํนวนนีปี้ละ 200 บาท เพือ่
เป็นกองกลาง หรือเงินช่วยเหลือในงานศพ 
โดยก่อตั้งเป็นกองทุนฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2550 มีสมาชิกเริ่มแรก 522 คน

“ทาง อบต.มโีครงการอบรมพฒันาคณุภาพ
ผู้สูงอายุทุกเดือนเมษายน แล้วผู ้สูงอายุจะ  
ออกมา ก็เก็บเงิน 200 บาททีเดียวในวันนั้น
เลย” คอลีเย๊าะกล่าว

สาํหรบัการจ่ายเงนินัน้ ทางกองทนุฯ จะนาํ
เงนิสดให้ญาตผิู้เสยีชวีติเลย โดยจ่ายให้ศพละ 
5,000 บาท จากเดมิทีใ่ห้ 4,000 บาท เพราะ

กองทุนจัดการศพผู้สูงอายุ 

ยอดสมาชิกผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 997 
คน หรอืมากถงึร้อยละ 90 ของจาํนวนผู้สงูอายุ
ทั้ งหมด โดยป ัจจุบันมี เงินหมุนเวียนอยู ่
ประมาณ 190,000 บาท

ในงานศพตามธรรมเนียมอิสลามจะมี    
ขั้นตอนค่อนข้างมาก ตั้งแต่แจ้งญาติ แจ้งผู้นาํ
ศาสนา แจ้งผู้นําพื้นที่ให้มาที่บ้าน แล้วยังต้อง
คาํนวณเวลา เพราะต้องจดัการให้แล้วเสรจ็ใน 
24 ชั่วโมง เตรียมชุดห่อศพ ทั้งสําลี ผ้าขาว 
เพื่อทําความสะอาดศพ จากนั้นห่อผ้าขาว นาํ
ศพไปที่มัสยิด แล้วละหมาดใหก้ับผู้เสียชีวิต
เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเสร็จจึงนาํไปไว้ที่กุโบร์

หลายครั้งเจ้าภาพต้องให้สินนํ้าใจ อย่าง
คนมาละหมาดให้ เจ้าภาพก็เตรียมเงินใส่ซอง 
20 บาทบ้าง 50 บาทบ้าง หรอื 100 บาทบ้าง
ตามฐานะของแต่ละครอบครัว แล้วยังต้องให้
ข้าวสาร 1 ลิตร ไข่ 2 ฟอง แก่ทุกคนที่มา 
อย่างไรก็ดี ทาง อบต. ก็เข้ามาช่วยสนับสนุน
เป็นบางเรื่อง เช่น ให้ข้าวสาร 1 กระสอบ      
รวมไปถึงพวกอุปกรณ์แต่งศพทั้งหลาย เช่น 
สาํลี เครื่องหอม ผ้าขาว ไม้กระดาน
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ปัจจุบันกองทุนค่าจัดการศพผู ้สูงอายุ 
บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 10 
คน ซึ่งมาจากหมู่บ้านละ 2 คน โดยสมาชิกใน
แต่ละหมู่เลือกกรรมการโดยตรง เพื่อให้ได้คน
ที่ไว้วางใจมากที่สุด โดยกรรมการจะมีการ
ประชุมกันทุก 2 เดือน เพื่อติดตามว่าในแต่ละ
เดือน กองทุนฯ มีความเคลื่อนไหว หรือมี
ปัญหาอะไรบ้าง เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว 1 เดือน
จะมีผู้เสียชีวิต ราวๆ 4 คน

ส่วนกระบวนการเบิกเงินนั้น กรรมการ 2 
ใน 3 สามารถเบิกเงินมาเก็บได ้ครั้งละ 
20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดย
ผู้ทีม่สีทิธมิาขอรบั ได้แก่ คณะกรรมการชมรม
ผู้สงูอายตุาํบลตะปอเยาะ คู่สมรสของผูเ้สยีชวีติ 
บุตรของผู้เสียชีวิต หลานหรือผู้ที่ดูแล และ
สมาชิกในท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร โดยตาม
กฎแล้วต้องมีหลักฐาน ประกอบไปด้วยใบ
มรณะบัตรของผู้เสียชีวิต บัตรประชาชนของ   
ผู้ยื่นขอ แบบคาํร้องขอเบิกเงิน

“ปัจจุบันเวลามีผู ้เสียชีวิต กรรมการ
กองทุนจะรีบไปที่บ้านนั้นทันที เพื่อนําเงิน      
ค่าศพนี้ไปมอบให้ เพื่อเขาจะได้มีเวลาจัดการ
ซือ้ของ เตรยีมงานได้ทนัท”ี คอลเีย๊าะทิง้ท้าย...

วาเฮง มะกาเจ

คอลีเย๊าะ กาเดย์
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เศรษฐกิจชุมชน
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ดังที่ อาหะมะ วายะ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลตะปอเยาะ ได้บอกไปแล้ว ถงึความสาํคญั
ในเรือ่งของการสร้างอาชพี ด้วยในภาวะทีร่าคายาง
ตกตํ่าแบบนี้ ผู ้คนจําต้องมีช่องทางหารายได้     
เพิม่เตมิ เพือ่มาเป็นส่วนเสรมิให้ชวีติความเป็นอยู่
ภายในครอบครวัดขีึน้ ซึง่เรือ่งราวทีก่าํลงัจะหยบิยก
ขึ้นมาบอกเล่าต่อไปนี้ คือภาพเพียงไม่กี่ภาพ          
ทีส่ะท้อนวถิเีศรษฐกิจของทีน่ี ่ซึง่อย่างน้อยกเ็พยีงพอ 
ทีจ่ะช่วยให้เข้าใจบรบิทของพืน้ทีแ่ห่งนีม้ากยิง่ขึน้ ⛅
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เกษตรพอเพียง 
บ้านบลูกาสนอ 

บ้านพักหลังย่อมๆ รายล้อมไปด้วยพืชผักสวนครวั ผลไม้ หลาก
หลายชนดิ ร่มรืน่ เรยีบง่าย เป็ดไก่ส่งเสยีงพร้อมกบัเดนิออกมาต้อนรบั
ขบัสู้ทันทีที่ย่างกรายเข้ามาหน้ารั้วบ้าน 
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เกษตรกรมือฉมัง อาแว หูสูดู ซึ่งปัจจุบัน
ควบตําแหน่งประธานอาสาสมัครเกษตรกร 
ตาํบลตะปอเยาะ เล่าว่าเมือ่ปี 2553 ชาวบ้าน
ที่นี่มีปัญหาเรื่องรายได้กันเยอะ ด้วยความที่
อยากจะช่วยเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรอืน จงึรเิริม่โครงการเกษตรพอเพยีง เพือ่
ให้ชาวบ้านมงีานทาํ โดยการทาํงานเน้นไปที ่3 
เรื่องใหญ่ๆ คือ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และ
ด้านเกษตร

“ผมเริ่มปลูกพืชทุกอย่างที่เรากิน ทั้งพรกิ 
แตงโม ข้าวโพด ข้าว ปาล์ม ลองกอง ยางพารา 
แล้วกเ็ลีย้งปลาดกุ ปลานลิ ปลาตะเพยีน เลีย้ง
ไก่ 12 ตัว เลี้ยงเป็ดเทศบา้ง ทําอยู่คนเดียว 
เพื่อให้ชาวบ้านรู ้ว่าทําได้ แต่วัวผมไม่เลี้ยง 
เพราะถ้าเลีย้งแล้วไปไหนไม่ได้ ต้องดแูลตลอด 
ต่อมาทางเกษตรอาํเภอกเ็ข้ามาเสนอโครงการ 
ขอให้ผมช่วยเป็นแรงหนึง่ โดยเขาให้ผมทาํหน้าที่
คล้ายๆ เป็นต้นแบบ และคอยประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวคราวต่างๆ อย่างเช่น เดอืนนีจ้ะมโีครงการ
อะไรบ้าง ผมกอ็าศยัมสัยดิเป็นหอกระจายข่าว” 
อาแวว่า

อาแว หูสูดู และภรรยา

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
อาแวจงึได้กลายเป็นศนูย์กลางความช่วยเหลอื
ชาวบ้านผู ้ทําเกษตรกรรม โดยทางเกษตร
อําเภอจะคอยหาปุ ๋ย พืชพันธุ ์หลายชนิด        
รวมไปถึงพันธุ์ไก่ แจกจ่ายผ่านอาแวลงมายัง
เกษตรกรสวนยางทีต้่องเผชญิกบัราคาผลผลติ
ตกตํา่

“ เ ราต ้องการให ้เ ขาใช ้ชี วิ ตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ทําเองใช้เอง ถ้าเหลือใช้ 
สามารถนาํไปขายได้ เพิม่รายได้ให้แก่ครวัเรอืน
ด้วย ทีส่าํคญัการทาํงานของเราเน้นการรวมกลุ่ม 
ทําพร้อมกันเป็นเครือข่าย อย่างล่าสุดที่ลงไป
ทาํ กค็อืแตงโม ซึง่ตอนนีช้าวบ้านหลายคนเริม่
ทาํแล้ว โดยผมเข้าไปวทิยากรให้ความรู้ แต่ถ้า
จะทําเองคนเดียวก็ไม่เป็นไร เราก็ส่งเสริม
เหมอืนกนั” ผู้อาวโุสแห่งหมู่ที ่4 บ้านบลกูาสนอ 
กล่าว

ปัจจบุนัมชีาวบ้านเข้ามาขอความช่วยเหลอื
จากอาแวจํานวนมาก ทั้งคนหมู่บ้านเดียวกัน
และต่างหมู่บ้าน ซึง่เขากย็นิดช่ีวยเหลอื หลายครัง้
เขาได้พาเกษตรกรในพืน้ทีไ่ปดงูานทีศ่นูย์ศกึษา
การพฒันาพกิลุทอง อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 
จังหวัดนราธิวาส ไปดูการปลูกพืชสวนต่างๆ 
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เพื่อให้เกษตรกรแห่งตําบลตะปอเยาะเกิด    
แรงบันดาลใจที่จะกลับมาพัฒนาตัวเอง เพื่อ
ความยั่งยืนของชีวิต

“ผมคิดว ่า เป ็นหน ้าที่ ของ เราที่ ต ้อง          
ช่วยเหลือชาวบ้าน อย่างล่าสุดผมก็ไปเป็น
วิทยากรที่โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ไปสอนให้
เขาเห็นความสําคัญของการพึ่งพาตัวเอง” 
เกษตรกรตวัอย่างกล่าวยํา้ก่อนจบการสนทนา
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กลุ่มซาลาเปาทอด

กลิ่นหอมของซาลาเปาทอดโชยอยู ่ใต้
ชายคาบ้านของ อาอด๊ีะ  บญุญา ประธานกลุ่ม
ซาลาเปาทอด โดยในช่วงเดือนรอมฎอน 
สมาชิกกลุ ่มมารวมตัวทําขนมตั้ งแต ่ฟ ้า             
ยังไม่สว่าง 
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“เพื่อนเราเห็นว่า ยังไม่มีซาลาเปากับ
โดนัท จึงกลับมาปรึกษาภายในกลุ่มว่า จะทํา
ดหีรอืไม่ ปรากฏว่าสมาชกิเหน็ด้วย เลยแบ่งทนุ
และกําลังคนออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อทําสินค้า
ประเภทขนม ส่วนอีกกลุ่มก็เลือกผลิตสินค้า
พวกยาสมุนไพร โดยทั้ง 2 กลุ ่มนี้ยังใช ้
กรรมการชุดเดียวกัน และบริหารงานร่วมกัน
อยู่” อาอีด๊ะเล่า

กระนั้นการทําขนมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 
ต้องอาศัยทักษะความรู ้และความชํานาญ         
รสุลนีา กาเรงสานา รองประธานกลุ่มฯ เสรมิว่า 
ตอนนัน้เชญิวทิยากรซึง่เป็นครสูอนทาํขนมจาก
ตัวอําเภอยี่งอมาช่วยสอน

“จ่ายค่าวิทยากรไปชั่วโมงละ 300 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,200 บาท เหลือเงนิแค่ 800 
บาท เอาไปลงทุนซื้อแป้ง ซื้อนํา้ตาล ทํานดิๆ 
หน่อยๆ เพราะเราใชแ้รงงานคนล้วนๆ โดย
โดนัทกับซาลาเปาที่ได้ เราบรรจุใส่ถุง ถุงละ 5 
บาท ซาลาเปามี 2 ไส้ คือ ไส้เค็มกับไส้สังขยา 
ใส่ถุงละชิ้น แต่หากเป็นโดนัท ใส่ถุงละ 2 ชิ้น 
พอบรรจุเสร็จ ก็ไปขายที่โรงเรียนทุกเช้า หรือ
บางทมีคีนมาสัง่เรากร็บัทาํ” รสุลนีาเล่าพลางชี้
ไปที่ เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มายืนรอ        

อาอีด๊ะ บุญญา

บ้านของอาอด๊ีะ ตัง้อยู่หมู่ที ่4 บ้านบลกูาสนอ 
สมาชกิส่วนใหญ่ของกลุ่มมทีัง้วยัสาว วยักลางคน 
ไปจนถงึชรา ต่างคนต่างยิม้แย้มป้ันแป้ง ห่อไส้
กันไปเรื่อย

“ทุกวันนี้หลักๆ เราจะทําซาลาเปากับ
โดนัท โดยโดนัทจะทําตอนบ่าย แต่ตอนนี้เรา
ติดช่วงเข้าบวช (รอมฎอน) ก็เลยไม่ได้ทํา
โดนัท” ประธานกลุม่ซาลาเปาทอดกล่าวขึ้น
ระหว่างพาชมกรรมาวธิีทาํซาลาเปา

เป็นเวลาเกอืบ 2 ปีแล้ว ทีก่ลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 
4 กว่า 20 ชีวิตมารวมตัวกัน เพื่อทาํขนมขาย 
โดยอาอด๊ีะเล่าว่า แต่เดมิชาวบ้านกรดียางเสรจ็ 
กไ็ม่มงีานอืน่ทาํ เลยเกิดความคดิหาอาชพีเสรมิ 
พดูคยุกบัคนในพืน้ทีว่่าควรหากิจกรรมทาํ เริม่แรก
ก็ทาํนํ้ายาซักผ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
โดยรวมหุ้นคนละ 100 บาท ไปซือ้ถงั ซือ้หวัเชือ้ 
แต่ทาํแล้วขายไม่ค่อยด ีเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่
ยังนิยมใช้ผงซักฟอกมากกว่า

แม่บ้านหมู่ที ่4 จงึหากิจกรรมใหม่มาเสรมิ 
พอดีสมาชิกคนหนึ่งทํางานอยู ่ที่สหกรณ์        
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ซึ่งเป็น
โรงเรยีนในตวัเมอืง พบว่าทีน่ีเ่ป็นแหล่งระบาย
สินค้าที่ดี จึงวิเคราะห์ดูว่า ยังขาดอะไรอยู่บ้าง
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“นั่นแหละคนส่งของ เป็นลูกหลานในกลุ่ม ไป
โรงเรียนอยู่แล้ว ฝากไปส่งด้วยเลย” 

ส่วนวธิกีารทาํซาลาเปากไ็ม่ยากอย่างทีค่ดิ 
ประธานกลุ่มฯ ในฐานะหัวเรือใหญ่ บอกว่า 
ก่อนอื่นให้เตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมให้
พร้อม ทัง้แป้งสาลอีเนกประสงค์ ผงฟ ูเนยขาว 
เกลือ เบกกิ้งโซดา แล้วก็ยีสต์ เอาทั้งหมดมา
ผสมรวมกัน จากนั้นก็ตีไข่เข้าไปผสม พอได้ที่
กเ็อาใส่เครือ่งนวดแป้ง ซึง่ได้รบับรจิาคมาจาก
มูลนิธิเพื่อนหญิงและมูลนิธิรักษ์ไทย พอนวด
เสร็จก็แบ่งแป้งออกเป็นก้อน ก้อนละ 2 ขีด 
เสร็จแล้วก็มาเตรียมส่วนผสมทําไส้ โดยหั่น
มันเทศออกเป็นลูกเต๋า จากนั้นนําไปต้มให้
เปื่อย แล้วยกขึ้นสะเด็ดนํา้ นํานํา้มันใส่กระทะ 
เอาหอมใหญ่มาคัว่ให้เหลอืง ใส่เครือ่งแกงเนือ้
ลงไป ใส่ซอสปรงุรส ซอีิว้ขาว พรกิไทยเลก็น้อย 
ผัดทั้งหมดจนแห้ง ตั้งไว้ให้อุณหภูมิลด นาํเข้า
ตู้เย็นไว้ก่อน ค่อยนํามาตักใส่แป้งที่เตรียมไว้ 
ชบุเกลด็ขนมปัง แล้วทอดอกีประมาณ 10 นาที 
โดยกระทะหนึ่งจะทอดได้ประมาณ 22 ลูก 
เมื่อทอดเสร็จให้ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้ว
บรรจุใส่ถุง

นอกจากจะส่งไปขายทีโ่รงเรยีนแล้ว ยงัส่ง
ออกไปยงัร้านนํา้ชาในพืน้ที ่ราคาขายหน้าร้าน
อยู่ที่ 5 บาท แต่ราคาส่งอยู่ที่ 4 บาท โดยจะ
เก็บเงินสดทุกครั้ง

ส่วนการแบ่งรายได้จะแบ่งตามการทาํงาน
ของแต่ละคน ทํามากได้มาก ทํานอ้ยได้น้อย 
โดยทุกวันนี้มีคนมาร่วมทําขนม 9 คน ส่วน
สมนุไพรม ี11 คน จดัสรรรายได้ทกุ 2-3 เดอืน 
โดยเอาจาํนวนครั้งของการทาํงานทั้งหมด ซึ่ง
ปกติแล้ววันหนึ่งจะทํา 2 ครั้ง นําไปหารกับ
กําไรที่ได้ เป็นรายได้เฉลี่ยต่อครั้ง จากนั้นก็นาํ
ตัวเลขตรงนี้ไปคูณการมาทํากิจกรรมของ
แต่ละคน ก็จะได้ตัวเลขรายได้ของแต่ละคน
ออกมา

นอกจากการแบง่รายไดแ้ล้ว ตั้งแต่ปี 
2557 เป็นต้นมา เริ่มมีการส่งเสรมิให้สมาชิก
เริ่มเก็บออมสัจจะวันละบาท เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มใช้กู้ยืมในยามฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันเก็บได้
แล้ว 8,000 บาท ซึ่งแม้จะเป็นจํานวนที่มาก 
แต่ด้วยวินัยที่ดี เงินทุนก้อนนี้ก็เพิ่มพูนอย่าง   
ต่อเนื่อง และเป็นหลักประกันหนึ่งที่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนได้
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จากพระราชเสาวนย์ีในสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระประสงค์จะ
เห็นพสกนิกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
รายได้ มีงานทํา พร้อมกับสืบสานงานศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่ จึงได้มีพระราชดํารัสให้
มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี ซึง่ดาํเนนิการมาตัง้แต่
ปี 2519 เข้ามาส่งเสรมิอาชีพให้กับชาวบ้าน

ศิลปาชีพย่านลิเภา
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มัยมูเนาะห์ ตอกอกาแจ หรือกะเนาะห์ 
ประธานกลุ่มศลิปาชพีย่านลเิภา เล่าว่าเธอได้รบั 
การถ่ายทอดวชิานีม้าจาก อาแอเสาะ สามะเต๊ะ 
ครูคนแรกที่พระราชินีทรงส ่งมาสอนคน          
ในพื้นที่ โดยเริ่มแรกครูได้ไปสอนอยู่หมู่ที่ 4      
บ้านบลูกาสนอ

แมจ้ะมีคนจํานวนมากเข้าไปศึกษา แต่มี
ไม ่กี่คนที่มีทักษะ สามารถทําได้สวยงาม         
กะเนาะห์เป็นกลุ่มผู้มีพรสวรรค์ การันตีด้วย 
ผลงานการสานย่านลิเภาจนได้รางวัลอันดับที ่
1 ของจังหวัดนราธวิาสถึง 3 ปีซ้อน จากการ
ประกวดผลติภณัฑ์จากย่านลเิภา เพือ่ถวายแด่
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ ทีท่รงแปรพระราชฐานมา
ประทับที่พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทาง
สาํนกัพระราชวงัจงึเลอืกให้กะเนาะห์เป็นคร ูมี

เงนิเดือน มีสวัสดิการให้ โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะบากง และ
หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา ด้วยหมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นบ้าน
ของกะเนาะห์ ม ียาโก๊ะ สามะเต๊ะ และภรรยา 
อารอพะ สามะเต๊ะ เป็นครูสอนอยู่ด้วย โดย
ทัง้สองคนนี้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของอาแอเสาะ

สาํหรบัภารกิจของกะเนาะห์นัน้ หลกัๆ จะ
มีสอนอยู่ 2 วัน คือวันพุธและวันเสาร์ มีคนมา
เรยีนประมาณ 100 คน ใช้เวลาเรยีนประมาณ 
4 เดือน สานภาชนะ อาท ิผอบ ถาด แจกัน 
ฯลฯ รปูทรงมทีัง้รปูทรงร ีวงกลม และสีเ่หลีย่ม 
โดยต้นทุนแทบไม่มีอะไรมาก เพราะต้นลิเภา
นั้นมีกระจายอยู่เต็มป่า โดยหากต้องการสีดํา
ก็เข้าไปที่ป่าพรุ แต่ถ้าต้องการสีขาวก็ไปหาที่
ป่ายางพารา 
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ส่วนวิธีสานนั้น ก่อนอื่นให้นําลิเภามาฉีก
ออกเป็นเส้นๆ ประมาณ 3 ซี่ จากนั้นก็ใช้มีด
ขูดเปลือกออกให้หมด แล้วทําเครื่องมือจาก
ฝากระป๋อง โดยนาํมาเจาะเป็นรู ประมาณ 5 
ร ูให้มขีนาดเรยีงลาํดบัจากช่องใหญ่ไปช่องเลก็ 
นําลิเภาที่เป็นเส้นนั้นรูดทีละช่องจนถึงช่องที่
เล็กที่สุด เสร็จแล้วใช้กระดาษทรายเก็บพวก
เศษเปลือกไม้ที่หลงเหลืออยู่

ว่ากันว่าเส้นลิเภาที่ดีควรจะมีความบาง
เท่าเส้นผม โดยการสานนั้นจะนาํเส้นหวายมา
ขดเป็นวงรเีพือ่ทาํก้นผลติภณัฑ์ จากนัน้นาํเส้น
ลิเภาที่เตรียมไว้มาสาน โดยใช้เหล็กปลาย
แหลมเจาะที่หวายให้เป็นรู จากนั้นก็นําเส้น
ลิเภาสอดเข้าไป ซึ่งการสานต้องใช้ความ
ละเอยีดและประณตีมาก เมือ่สานก้นเรยีบร้อย 
ให้นําหวายมาขดเป็นวงรี วางให้ได้เหลี่ยมกับ
ตัวก้น เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ถ้าต้องการให้มี
ลวดลาย เช่น ลายไทย หรือลายดอกไม้ ให้ใช้
วิธีสานกลับด้านเส้นลิเภา ซึ่งจะมีสีอ่อนกว่า
เล็กน้อย
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เมื่อสานเสร็จ ส่วนใหญ่มักจะนาํไปติดกับ
เครื่องทองเหลือง หรือไปติดหูหิ้วทองเหลือง 
ซึ่งทางกะเนาะห์ไม่ได้ทําขั้นตอนนี้ เพราะ
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้ ทัง้จากตวัเองและลกูศษิย์จะถกู
ส่งไปยงั ว่าที ่ร.ท.ดลิก ศริวิลัลภ ตวัแทนเหล่า
กาชาดจงัหวดันราธวิาส ซึง่ได้รบัมอบหมายให้
ติดตามและดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

“ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งใช้เวลาทําประมาณ 
3-4 เดือน คนทั่วไปซื้อไม่ได้ เพราะเราส่งเข้า
วังอย่างเดียว โดยทางคุณดิลกจะเป็นผู้ดูแล
เรื่องมาตรฐานสินค้าทั้งหมด บางชิ้นหากเส้น
ห่างกันเกินไป หรือมีรอยขาวๆ เขาก็จะส่งคืน

มาให้แก้ไข ส่วนเรื่องราคา เราก็จะเป็นผู้เสนอ
เข้าไป ซึ่งบางครั้งก็จะได้ราคาตามนั้น แต่ก็มี
บ้างเหมอืนกนัทีร่าคาลดลงบ้างจากทีข่อ” ล่าม
ภาษามลายู (จําเป็น) จาก อบต.ตะปอเยาะ 
ช่วยถ่ายทอดสิ่งที่กะเนาะห์พูด

แม้วันนี้งานสานย่านลิเภาจะไม่ใช่งานที่
สร้างรายได้ให้มากนัก เพราะถึงตัวสินค้าจะมี
มลูค่าสงู แต่กใ็ช้เวลานาน ทว่าสาํหรบัชาวบ้าน
ตะปอเยาะหลายร้อยคนกลบัมคีวามสขุทีไ่ด้ทาํ 
ด้วยต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
สบืสานงานในพระราชเสาวนย์ีแห่งองค์สมเดจ็
พระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
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หลายคนอาจไม่เชือ่ว่า ก่อนหน้านีส้กัสบิปี 
อาชพีการเลีย้งแพะทีต่ะปอเยาะอยู่ในสถานการณ์
ลุ่มๆ ดอนๆ มีน้อยคนนักที่จะทาํอาชีพแบบนี้
จริงจัง แต่กับคนโคราชซึ่งมาอยู่เป็นเขยที่นี่ 
กลบัปลกุป้ันอาชพีนีใ้ห้กลายมาเป็นแหล่งรายได้
สาํคญัในพืน้ที ่โดยเฉพาะหมู่ที ่4 บ้านบลกูาสนอ

เรอืตรศีริ ิกิง่เกต ุประธานวสิาหกิจชุมชน
ศิริฟาร์มแพะบลูกาสนอ เล่าให้ฟังว่า แต่เดิม
ไม่เคยรู้จักการเลี้ยงแพะเลย พอลาออกจาก
ราชการมา เมื่อปี 2547 แม่ยายก็ให้แพะมา 
2 ตัว เลยทดลองเลี้ยงดู เลี้ยงแบบปล่อยเลย 
ไม่สนว่าแพะจะกินอะไร ทํารั้วแบบง่ายๆ จน
กระทัง่แพะเริม่ขยายพนัธุ์เองเรือ่ยๆ กลายเป็น 
25 ตัว จึงเริ่มรู ้แล้วว่าจะเลี้ยงแบบปล่อย
เหมอืนเดมิไม่ได้ เพราะไปสร้างความเดอืดร้อน
แก่เพือ่นบ้าน ประกอบกบัได้เข้าอบรมกบักรม
ปศุสัตว์ และศึกษาต่อเพิ่มเติมที่มหาวทิยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์เรื่องปศุสัตว์จนจบ
อนุปริญญา จึงมีความรู้เรื่องอาหาร และการ
เลี้ยงสตัว์ ซึ่งได้นํามาปรับประยุกต์ใช้ในฟาร์ม
แพะของตน

“แพะเป็นสัตว์ 4 กระเพาะ เพราะฉะนั้น
จะกินอาหารไม่เหมือนกับสัตว์อื่น ถ้ากินพืชที่
มียูเรียเยอะ แพะจะท้องอืดตาย หรือบ้านเรา

ศิริฟาร์มแพะบลูกาสนอ

เป็นภาคใต้ จะเลี้ยงแบบภาคอีสานไม่ได้ ต้อง
ยกคอกให้สูงขึ้น เพราะมันชื้น แพะไม่ชอบ
อากาศชื้น” เรือตรีศิริว่า

ในปี 2550 จึงมีการรวมพลคนที่สนใจใน
เรือ่งการเลีย้งแพะ คดัเฉพาะคนทีส่มคัรใจ รวม
กลุ่มกันได ้ 9 คน ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติใน
หมู่บ้าน โดยมีการปรึกษาหารือว่าจะจัดระบบ
การเลี้ยงอย่างไร หรือใครมีความรู้อะไรก็มา
ช่วยเหลือกัน แบ่งปันความรู้กัน เช่น หากแพะ
ท้องอืด กินแค่ยาธาตุนํ้าแดงก็หายแล้ว และ
เพือ่ความยัง่ยนืกไ็ด้มกีารลงขนักนัเดอืนละ 50 
บาท เพือ่นาํไปซือ้ยา ซือ้เขม็มาใช้เวลาทีแ่พะป่วย

ตัง้กลุ่มมาได้สกัพกัหนึง่ สมาชกิเริม่อยาก
กู้เงินมาซื้อแพะเพิ่ม เลยตัดสินใจจดวิสาหกิจ
ชุมชน ลงหุ ้นเดือนละ 100 บาท เพื่อซื้อ
เวชภณัฑ์ อาท ิก้อนเกลอื แร่ธาต ุลงขนัอยู่ 3 ปี 
สดุท้ายไม่มใีครได้กู้ เพราะทางกลุ่มเหน็แล้วว่า
กู้ไปกไ็ม่คุ้ม สู้เพาะพนัธุ์กนัในกลุ่ม แล้วแบ่งซือ้
แบ่งขายภายในดีกว่า อีกทั้งการซื้อพันธุ์แพะ
จากภายนอกยงัรอต้องให้แพะปรบัตวัอย่างน้อย
ก็ 6 เดือน จึงจะสามารถใช้งานได้

ปัจจุบันแพะในกลุ ่มนี้จะเป็นแพะพันธุ ์  
แองโกลนูเบียน ซึ่งเป็นแพะพันธุ์เนื้อ อีกส่วน
เป็นพันธุ์ซาเนน ซึ่งเป็นพันธุ์นมที่เลี้ยงไว้เพื่อ

เรือตรีศิริ เกตุกิ่ง



ผสมพนัธุ์โดยเฉพาะ ด้วยการผสมต่างสายพนัธุ์
จะทาํให้แพะโตเรว็ ขณะเดยีวกนักต้็องป้องกนั
ไม่ให้ลูกจากแม่ตัวเดียวกันผสมกันเอง เพราะ
จะทาํให้ตวัเลก็ลงเรือ่ยๆ และต้องมกีารเปลีย่น
พ่อพันธุ์ใหม่ทุก 2 ปี

“ถ้าตัวไหนเลี้ยงลูกไม่ดีแล้ว ผมก็จะคัด
ออก ขายทั้งตัวเลย ปกติผมจะขายที่กิโลกรัม
ละ 180 บาท แต่ถ้าเป็นแบบนี ้ราคาอาจจะถกู
หน่อยเพราะหมดสภาพแล้ว ส่วนใหญ่แพะจะ
อายุ 5 ปีขึ้นทั้งนั้น”

ลกูค้าทีจ่ะมาเลอืกซือ้แพะเองทีฟ่าร์ม โดย
มีเครือข่ายใหญ่อยู่ที่ บ้านทุ่งคา ตาํบลระหาน 

อาํเภอยีง่อ และในอนาคต เรอืตรศีริมิคีวามคดิ
อยากจะทาํตลาดแปรรปู เพราะทกุวนันีม้หีลาย
หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน เช่น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ดูแลเรื่องหญ้าที่แพะจะกิน 
หรือพวกมูลแพะก็สามารถทําเป็นปุ๋ย เหมาะ
สาํหรับปลูกแตงโม

สดุท้ายนี ้เรอืตรศีริไิด้ฝากเคลด็ลบัข้อห้าม
สําหรับการเลี้ยงแพะจากประสบการณ์จริงว่า 
แพะที่นี่ห้ามเอาเท้าเขี่ยเด็ดขาด การพูดคํา
หยาบใส่กเ็หมอืนกนั ทีส่าํคญัหากผกูเชอืกแล้ว
ห้ามกระชาก ห้ามตีเพราะทั้งหมดคือเหตุที่
ทาํให้แพะป่วยและตายเร็ว...
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ใครจะไปคิดว่าเพียงนํา้นมแพะธรรมดาๆ 
จะสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑไ์ด้อีกหลาย
สิบอย่าง ดังเช่นที่ ‘Malila’ แบรนด์ดังประจาํ
ตําบลตะปอเยาะได้ทาํเอาไว้

สุไฮลา แสงจันทร์ ประธานกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เล่าว่า แต่เดิมที่นี่ขาย
นํา้นมดบิก่อน เวลาใครอยากได้กม็าซือ้ ต่อมา
ในปี 2549 ประสบปัญหานมแพะล้นตลาด 
ต้องวิ่งหาตลาดเพิ่ม ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 
เพราะหลายคนยังมีอคติกับนมแพะ กลัวจะมี
กลิน่คาว อร่อยหรอืเปล่า และต่อให้รบัประกนั
ว่าไม่มีปัญหาแน่นอน ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนความ
คิดกันง่ายๆ

พอปี 2551 จงึไปศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการแปรรปูทีส่ถาบนัสวุรรณวาจกกสกิิจ
เพื่ อการค ้นคว ้าและพัฒนาปศุสัตว ์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลยทราบว่าความจริงแล้ว นมแพะสามารถ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆ ได้มากมาย 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความงาม

“แรงจูงใจแรกๆ เลยก็คือ เวลามีคนมา
เยี่ยมฟาร์มของเรา ด้วยที่นี่เป็นต้นแบบของ
นราธิวาส เขาก็ถามว่าไม่มีสบู่นมแพะเหรอ 
ไม่มโีลชัน่เหรอ เพราะเขาไปเหน็มาจากสระบรุี 

เครื่องสําอางนมแพะ

กม็ผีลติภณัฑ์พวกนีข้ายทีฟ่าร์ม เลยไปลงเรยีน
ที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ไป
อบรมเรือ่งเพิม่มลูค่าให้แก่นมแพะ ซึง่เขาสอน
ตัง้แต่การพาสเจอร์ไรส์นม ทาํเต้าฮวยฟรตุสลดั
นมแพะ วุ้นนมแพะ โยเกิร์ตนมแพะ คกุกีน้มแพะ 
ส่วนพวกเครื่องสําอาง ก็จะมีสบู่นมแพะ ครีม
นมแพะ โลชั่นนมแพะ เรียนแล้วกลับมา
ประยุกต์ตามแบบของเรา อาจจะมีการเพิ่ม
นํ้านมเข้ามาหน่อย เพราะเรามีนํ้านมของเรา
เอง ทําแรกๆ ตั้งใจจะขายในฟาร์มเป็นหลัก 
คือเราทําเพื่อตอบโจทย์คนที่มาดูงาน กระทั่ง
บังเอิญว่าทางพาณิชย์จังหวัดเชิญไปออกงาน 
Health & Beauty ที่สยามพารากอน เมื่อ
ปี 2552 ซึง่เราเอาสบู่ไปออกร้าน โดยตอนนัน้
เราทาํอยู่ 3 สูตร เป็นสูตรธรรมชาติ สูตรผสม
ขมิ้นชัน สูตรผสมมะขาม เอาใส่ถุงน่ารักๆ 
เหมือนของชําร่วย คือเราไม่คิดจะใส่กล่อง 
เพราะเราต้องการคิดนอกกรอบ งานนั้นก็เป็น
งานใหญ่มาก พวกนักธุรกิจต่างชาติมาดู”

หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน ปรากฏว่า
มนัีกธรุกิจจากยโุรปทีล่องซือ้ไปใช้ สนใจอยาก
จะสั่งสบู่ไปใช้ที่โรงแรม ดว้ยความที่ไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย ทัง้การส่งออก การทาํบรรจภุณัฑ์ เลย
จาํใจต้องปฏเิสธไป แต่นัน่กเ็ป็นแรงผลกัดนัว่า 
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สุไฮรา แสงจันทร์

สบู่นีม้คีณุภาพ กเ็ลยเริม่พฒันาเรือ่งบรรจภุณัฑ์
ให้มีความสวยงาม ปัจจุบันมี 5 สูตร 5 สี โดย 
2 สูตรที่เพิ่มขึ้นมา คือผสมเปลือกมังคุด และ
ผสมมะหาด โดยผู้สนใจสามารถโทรศัพท์มา
สัง่ได้ เพราะทีน่ีไ่ม่มหีน้าร้าน แต่ยนืยนัด้วยการ
เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เมื่อปี 2553

นอกจากสบู ่แล ้ว ทางกลุ ่มยังพัฒนา
ผลิตภัณฑอ์ีกหลายชนิด อาทิ โลชั่นโยเกิร์ต  
นมแพะ ซึ่งพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ครีมบํารุงนมแพะ สบู่รังไหมทอง  
ผสมนมแพะ สาํหรับขัดหน้า ซึ่งได้ร่วมวิจัยกับ
ศูนย์หม่อนไหม ประจําจังหวัดนราธวิาส กรม
หม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
สนิค้าชิน้นีไ้ด้รบัคดัเลอืกให้เป็น OTOP ระดบั 
5 ดาวเมื่อปี 2555 และล่าสุดคือเซรั่มโปรตีน
ผสมนํ้าแพะ

“การทีเ่ราจะผลติสนิค้าตวัใดตวัหนึง่ขึน้มา 
สว่นใหญ่เป็นเพราะเสียงสะท้อนจากลูกค้า 
เป็นทีม่าให้เราพยายามค้นคว้า และปรบัสนิค้า
ตามความต้องการของตลาด” สุไฮราเล่า

สําหรับแรงงานที่เข้ามาช่วยทํา พรเทพ 
แสงจนัทร์ รองประธานกลุ่มแปรรปูผลติภณัฑ์
จากนํา้นมแพะ และเป็นฝ่ายการตลาด บอกว่า 
ส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที ่โดยทางกลุ่มมวีธิกีาร
บริหารงานคล้ายๆ กับบริษัท โดยมีสมาชิก    
มาร่วมลงหุ้นประมาณ 10 คน แต่ละคนลงเงนิ 
1,000 บาท โดยประธานกลุม่จะเป็นคนที่
ลงเงินมากที่สุด ในฐานะของเจ้าของสถานที่ 
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากภาครัฐมาช่วย

หนุนเสริมอีก 100,000 บาท โดยนํา้นมที่ใช้
ก็ซื้อมาจากสหกรณ์นมแพะดั้งเดิมนั่นเอง 

สําหรับสหกรณ์นมแพะนั้น ปัจจุบันยังคง
ดําเนินงานอยู่  ซึ่งทางสหกรณ์แจกจ่ายแพะ  
แม่พันธุ์ให้เกษตรกร 1 ตัว และเวลาตกลูกก็
คนืให้สหกรณ์ 1 ตวั ส่วนนํา้นมทีไ่ด้กข็ายคนืให้
สหกรณ์อีกที โดยทางแบรนด์เครื่องสาํอางจะ
เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มาซื้อนมอีกที

ส่วนวิธีแบง่รายได้ของกลุ่มเครื่องสําอาง
นัน้ จะจ่ายให้ตามผลงานของแต่ละคน ทาํมาก
ได้มาก ทําน้อยได้น้อย คือมีทั้งคา่จ้างรายวัน 
วันละ 250 บาท บางคนก็ใช้ระบบเหมาจ่าย
ไป โดยปีทีผ่่านมาทางกลุ่มมรีายได้ 850,000 
บาท และในช่วงปลายปีหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ต่างๆ หมดแล้ว ก็จะปันส่วนกาํไรสุทธิกัน โดย
แบ่งให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 คืนสมาชิกร้อยละ 
15 สวัสดิการต่างๆ เช่น เวลาเจ็บป่วยต้องเข้า
โรงพยาบาล จ่ายให้ครัง้ละ 300 บาท คลอดบตุร
มีเงินขวัญถุงให้ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 15     
ที่ เหลือก็ เข ้ากองทุนกลาง  จัด กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตา่งๆ หรือบริจาคซะกาต 
เช่น ให้ทุนการศึกษา บริจาคให้มัสยิด

ปัจจบุนักลุ่มแปรรปูผลติภณัฑ์จากนมแพะ 
มผีู้คนทัง้ในและนอกพืน้ทีเ่ข้ามาดงูานต่อเนือ่ง 
ล่าสุดก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์มาร่วมฝึกงาน
ด้วย ถือเป็นพื้นที่แห่งโอกาส และการเรียนรู้ที่
ไม่ธรรมดาจริงๆ...

สุไฮลา แสงจันทร์พรเทพ แสงจันทร์
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แม้จะเป็นเพียงอาคารซีเมนต์ขนาดย่อม 
ตั้งอยู่เพียงหลังเดียวกลางทุ่งข้าวภายในหมู่ที่ 
5 บ้านกูยิ แต่ที่นี่ก็มีสินค้าหลายชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ดอกไม้ประดิษฐ์

ผลงานเหล่านีเ้กิดขึน้ด้วยฝีมอืของแม่บ้าน
กลุ่มเล็กๆ ที่หารายได้เสริมมาเลี้ยงชีวิตในยุค
ที่ยางพาราราคาตกตํา่

กิติมา มะสูละ ประธานกลุ ่มส่งเสริม
อาชพีสตร ีบ้านกยู ิย้อนความให้ฟังว่า สมยัก่อน
เธอรับจ้างผลิตสินค้าจากผ้าบาติก โดยทําอยู่
ภายในครอบครัว ไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาที่ไหน 
เมื่อทําไปเรื่อยๆ ชาวบ้านก็เริ่มเห็น เริ่มสนใจ
อยากจะทาํบ้าง ปี 2546 เลยรวบรวมสมัคร
พรรคพวกจํานวนหนึ่ง ของบจากสํานักงาน    
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัย หรือ กศน. ตาํบลตะปอเยาะ มาจดั
กิจกรรมอบรมเป็นเวลา 100 ชัว่โมง มสีมาชกิ
เริ่มแรก 20 คน จากทั้งตาํบล พอเรียนเสร็จ
ชาวบ้านทีส่นใจกเ็สนอให้มกีารรวมกลุ่มขึน้มา

“การรวมกลุ่มนี้ ไม่ได้มีการลงเงิน ลงหุ้น 
คือใครมาทาํงานกับเรา ก็จะจ้างเป็นชิ้นๆ ไป 
โดยเรามีหน่วยงานเข้ามาช่วยอุดหนุนพวก
อุปกรณ์ต่างๆ ทาํให้ชาวบ้านไม่ต้องลงทุนเอง 
สมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางคน
แต่งงานไปก็เลิกทํา บางคนย้ายถิ่นฐาน แต่มี

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี
บ้านกูยิ

คนใหม่ๆ เข้าไม่ขาดสาย” กิติมาเล่า
สาํหรบัผลติภณัฑ์ทีท่างกลุ่มทาํอยู่ในเวลา

นี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน กลุ่มแรก 
คือทําดอกไม้จากผ้าใยบัว เช่น ดอกไม้จัด  
แจกัน ดอกไม้เป็นช่อ ดอกไม้ติดเข็มกลัด ฯลฯ 
กลุ่มที ่2 เป็นผลติภณัฑ์จากผ้าบาตกิ ทัง้ผ้าชิน้ 
ผ้าตัดชุด ผ้าเช็ดหน้า ชุดนอน กางเกง เสื้อ
สําเร็จ เสื้อยืดลายบาติก ภาพประดับฝาผนัง 
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ฯลฯ กลุ่มที่ 3 คือการ
พับผ้าชุดขันหมาก ซึ่งก็จะมีทั้งการพับกระเช้า
ดอกไม้ พับกระเช้าผลไม้ พับเป็นปลาหมึก   
พับชุดกานํา้ พับนกยูง ฯลฯ และกลุ่มสุดท้าย
เป็นผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดและเตยหนาม 
เช่น กระเป๋าแบบดาํงา แฟ้มเอกสาร การตดิลาย 
เดคูพาจ กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ

ส่วนค่าจ้างนั้นจะให้เป็นขั้นๆ ไป ตาม
ความยากง่ายของงาน เช่น บางคนถนัดเขียน
ลาย โดยการเขียนเทียน ให้เมตรละ 20 บาท 
หากถนัดระบายสี ให้เมตรละ 25 บาท แต่ถ้า
ใครถนดัทัง้หมดจะรบัทาํทัง้ชิน้กไ็ม่มปัีญหา ได้
ค่าจ้างทั้งสองส่วน โดยหน่วยงานที่เข้ามาช่วย
สนบัสนนุทนุรอน กม็ตีัง้แต่องค์การบรหิารส่วน
ตาํบลตะปอเยาะ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่าง 
ผ้า สีบาติก นํ้ายากันสีตก กศน. สนับสนุนงบ
ในการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะกิติมาเป็น

กิติมา มะสูละ
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วิทยากรที่ กศน. เชื้อเชิญให้สอนเป็นประจาํ
“เมือ่ปี 2557 เราเหน็วตัถดุบิหลายๆ อย่าง

สามารถนํามาใช้ประโยชนไ์ด้ เช่น เตยหนาม 
กเ็ลยเอามาให้ชาวบ้านลองพฒันาเป็นสนิค้าดู 
โดยเราไม่ได้เป็นคนสอนเอง แต่ก็จะเป็น
ตัวแทนไปพูดคุยกับหน่วยงาน เช่น ศูนย์      
พกิลุทอง หรอื กศน.ให้เขาจดัหาครมูาให้ แล้ว
สมาชกิคนไหนสนใจกไ็ปเรยีน แล้วมาทาํ สนิค้า
บางตัวผลิตเสร็จแล้วก็จะมีร้านค้ามารับไป  
ขายต่อ แต่เราจะไม่ทําเก็บไว้มาก ใช้วิธีทํา    
ตามออเดอร์เป็นหลัก” ประธานกลุ่มอธิบาย

ส่วนสินค้าอันดับ 1 ของกลุ่มคือเสื้อยืด
เพ้นท์ลายบาติก ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของกลุ่ม 
ล่าสุดเพิ่งไปออกงาน 100 ปีนราธิวาสมา ใคร
สนใจเราก็เพ้นท์ให้ดูสดๆ ส่วนที่เป็น OTOP 
3 ดาวก็มีผ้าชิ้นไว้ตัดเสื้อ โดยการสร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์แต่ละอย่างนัน้ เกิดขึน้จากการไปเหน็
ไปเรียนรู้ แล้วกลับมาพัฒนางานของตัวเอง

ปัจจุบันสมาชิกที่ทํางานมีประมาณ 7-8 
คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนหมู่ที่ 5 บ้านกูยิ แต่ก็
จะมีจากหมู่อื่นด้วย เช่น หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา 
และคนไหนที่สนใจแต่ไม ่มีความรู ้มาเลย 
ประธานกลุม่กพ็ร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้ เพือ่ให้
ชาวบ้านสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไป...
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การศึกษา
‘วิชาชีวิต ’
Education
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การศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมี
ความแตกต่างจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ ค่อนข้างมาก อย่างทีต่าํบล
ตะปอเยาะนั้น ผู้คนมากกว่าร้อยละ 99 นับถือศาสนา
อิสลาม ฉะนั้นการเรียนการสอนจึงมีทั้งระบบสามัญ
ควบคู่ไปกับการสอนศาสนา   ทีน่ี่จงึมทีัง้โรงเรยีนเอกชน
ที่สอนวิชาทั่วไปควบคู่กับการสอนศาสนา มีโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ซึ่งเวลานี้ก็เริ่มปรับระบบ มีการนําหลัก
ศาสนาเข้ามาสอนด้วย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนตาดีกา   
ที่สอนเสริมเรื่องหลักศาสนาอิสลาม และศูนย์กีรออาตี 
ซึ่งสอนการอ่านอัลกุรอาน ⛅
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ทีน่ีเ่ป็นโรงเรยีนเก่าแก่ ซึง่มปีระวตัศิาสตร์
สืบย้อนไปไกลถึงปี 2472 ในวันนี้โรงเรียน    
บูเกะบากงคือต้นแบบสําคัญของการศึกษา
แบบบูรณาการ ที่เข้าใจถึงบริบทของพื้นที่
อย่างแท้จริง 

ต่วนสตอพา ซือนิ ผู้อํานวยการโรงเรียน
บูเกะบากง อธิบายว่า โรงเรียนนี้ดําเนินการ
สอนในรูปแบบอิสลามแบบเข้ม เนื่องจาก
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (สพฐ.) เลง็เหน็ว่าโรงเรยีนของรฐัทีอ่ยู่

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีเด็กเรียน
น้อย ด้วยคนในชุมชนเองมีความต้องการให้
บุตรหลานได้เรียนแบบสามัญและศาสนาด้วย 
เนื่องจากที่ผ่านมาคาบเรียนศาสนาอิสลามมี
เพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงร่วมกับศูนย์
อาํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ
ศนูย์ประสานงานและบรหิารการศกึษาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ออกแบบหลักสูตรการเรียน
อีกแบบหนึ่ง ในปี 2551 โดยนําวิชาอิสลาม
ศกึษาเข้าไปเรยีนควบคู่กบักลุ่มสาระการเรยีนรู้
ทั่วไป

อิสลามแบบเข้ม 
แบบโรงเรียนบ้านบูเกะบากง

56 
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จากการเรียนวิชาศาสนา 1 รายวิชา เพิ่ม
เป็น 8 รายวชิา โดยเนือ้หาทีเ่พิม่เตมิขึน้มานัน้ 
ประกอบไปด้วย การอ่านพระคมัภร์ีอลักรุอาน 
วจนะของท่านนบีมูฮัมหมัด ศาสนบัญญัติ 
จริยธรรมคณุธรรม ศาสนประวตั ิภาษาอาหรบั 
ภาษามลายู และหลักศรัทธา

“เราเพิ่มการเรียนศาสนาอิสลามเป็น 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเพิ่มจากเวลาในตาราง
สอนปกติ ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มบุคลากร    
เข้ามาด้วย ส่วนคุณสมบัติของคนที่จะมาสอน
ตรงนี้ได ้ ต้องจบปริญญาตรีด้านศาสนาด้วย
และสามญัด้วย ซึง่โรงเรยีนจะเป็นผู้คดัเลอืกเอง 
โดยแต่ละปีทางกระทรวงจะส่งครมูาให้คนหนึง่ 
เช่น ปี 2551 เราเปดิชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทาง สพฐ. กใ็ห้เราเปิดรบัครมูาคนหนึง่ ปัจจบุนั
มีครูรวม 6 คน บางคนก็เป็นพนักงาน บางคน
ก็เป็นครูอัตราจ้างรายชั่วโมง หรือรายเทอม 
โดยเราแบ่งเวรของครูเป็น 2 ห้องต่อ 1 คน 
เพราะเรามีชั้นเรียนละ 2 ห้อง”

รุสมัน หะยีมะลี ครูอิสลามศึกษา ช่วย
เสรมิว่า ข้อดขีองการเรยีนแบบนี ้อย่างหนึง่คอื 
เด็กไม่จําเป็นต้องไปเรียนโรงเรียนตาดีกา    
เพิม่เตมิ เพราะฉะนัน้เดก็จะมเีวลาว่างมากขึน้ 
วันเสาร์-อาทิตยส์ามารถอยู่กับครอบครัวได้ 
โดยเมือ่เรยีนจบกจ็ะมปีระกาศนยีบตัรให้ 2 ใบ 

ต่วนสตอพา ซือนิ
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โรงเรยีนคดัเดก็กลุ่มนีอ้อกมา ซึง่หากพจิารณา
ตามความบกพร่องของเด็กตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดจะมีอยู่ 9 ประเภทด้วยกัน 
อาทิ เด็กที่บกพร่องการเรียนรู ้ เช่น อ่าน
หนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ตามเกณฑ์ 
หรือการคิดคาํนวณมีปัญหา ฯลฯ โดยคนหนึ่ง
อาจจะเป็นเพยีง 1-2 อย่าง หรอืเป็นทัง้หมดเลย

“เขตพื้นที่การศึกษามองว่าโรงเรียนเรา   
น่าจะเป็นต้นแบบให้แก่ที่อื่นได้ เพราะเรามี
ความพร้อมทุกๆ อย่าง อาคารสถานที่ก็มี ครู
กพ็ร้อมให้ความช่วยเหลอื ซึง่วธิกีารนัน้ ขัน้แรก
เราจะประเมินเด็กด ้วยการคัดกรองแบบ 
KUS-SI ก่อน โดยเราจะถามครูแต่ละห้องว่า 
เด็กคนไหนมีแนวโน้มจะเป็นแอลดี ครูก็จะ    
คัดเลือกมา บางคนผู้ปกครองจะมีหนังสือติด
มาเลย เมื่อครูคัดมาแล้ว ก็จะทําการทดสอบ
ว่าเป็นจริงหรือไม่ จากนั้นก็ส่งรายชื่อไปที่เขต 
เขตจะส่งต่อไปที่ กรุงเทพฯ ต่อมาเราก็นาํเด็ก
คนนีม้าดแูลกนัอย่างใกล้ชดิสกัเทอมหนึง่ ทัง้นี้
เราจะไม่มกีารแยกเดก็ออกเดด็ขาด เพราะเดก็
แอลดีสามารถพัฒนาได้ โดยจะใช้วิธีให้เด็ก   
หาเวลาว่างมาเรยีนกบัเราเพิม่เตมิ ซึง่ก่อนจะทาํ 
เราต้องประชมุกบัผู้ปกครองด้วย ว่าเดก็ของท่าน
เป็นอย่างนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะยอมรับ เพราะ
ต้องการใหลู้กกลับมามีพัฒนาการเป็นปกติ”   

ใบหนึ่งเป็นของสายสามัญ อีกใบเป็นของสาย
ศาสนา เพราะฉะนั้นเด็กที่สนใจสายศาสนาก็
สามารถไปต่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา      
ได้เลย ที่สําคัญ ตลอดระยะเวลา 7 ปมีานี้     
ยงัพยายามปรบัปรงุหลกัสตูรให้เหมาะสม เช่น 
ส่งครูไปศึกษาภาษามลายูเพิ่มเติมที่ประเทศ
มาเลเซีย 1 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งไปแล้ว
หลายคน

“ตั้งแต่เราเป็นอิสลามแบบเข้ม สังเกตว่า 
พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาก 
เพราะหลักศาสนาอิสลามนั้นเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมในการดาํรงชวีติประจาํวนั เช่น ศาสนา
อสิลามจะเน้นในเรือ่งความสะอาด เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของศรัทธา เป็นวจนะ ที่สําคัญ
สามารถตอบโจทย์ของ สพฐ. ได้ เพราะมี
นกัเรยีนเพิม่ขึน้” ผู้อาํนวยการอธบิายเพิม่เตมิ
พร้อมยํา้ถึงปณิธาน “เด่นด้วยดูอา มารยาทดี 
มีความสะอาดงดงามตามวถิีอิสลาม”

นอกจากการสอนเรื่องศาสนาจะเด่นแล้ว 
ที่นี่ยังจัดบริการการศึกษาแก่เด็กแอลดี หรือ
เด็กที่อยู่ในสภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ โดย
มีเด็กที่อยู่ในข่ายนี้มากถึง 39 คน

กรูาณย์ีซสั ซอืน ิครพูีเ่ลีย้งเดก็แอลด ีเล่า
ว่า  โครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยเป็น
นโยบายของ สพฐ. ทีต้่องการให้โรงเรยีนแต่ละ
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กูราณีย์ซัส อธิบาย
ที่นี่มีสโลแกนให้เด็กกลุ่มนี้ว่า ‘เรียนชีวิต 

ไม่ได้เรียนวิชา’ เพื่อเน้นให้เด็กออกสู่สังคมได้ 
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมกันนั้น 
โรงเรยีนยงัจดัศนูย์การเรยีนรู้โดยเฉพาะ ซึง่จะ
มทีัง้ห้องสมดุ ห้องแต่งตวั ของเล่น นอกจากนัน้
ก็จะมีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กผ่านการใช้
สีสันที่หลากหลาย เพราะเด็กแอลดีจะเรียนรู้
ด้วยการใช้ความจาํ

นอกจากการเรียนการสอนแล้ว อีกหนึ่ง  
ผลงานรปูธรรมทีโ่รงเรยีนแห่งนีท้าํ คอืการผลติ
นํ้าดื่ม ผู้อาํนวยการเล่าว่า แต่ก่อนที่นี่มีปัญหา
เรื่องนํ้าไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
เลยให้งบประมาณ พร้อมเข้ามาช่วยเจาะนํ้า
บาดาลให้ แต่พอเจาะแล้วมีไม่เพียงพอที่จะ
เลี้ยงคนทั้งหมู่บา้น ก็เลยใช้วิธีนํานี้บรรจุขวด
แล้วนาํไปขาย เพือ่เป็นทางเลอืกให้ชาวบ้านได้
บรโิภคนํา้สะอาดและราคาถกู โดยปัจจบุนัมนีํา้
บรรจขุวดอยู่ 2 ประเภท คอืขวดขุ่น ราคา 5 บาท 
และถัง 20 ลิตร ราคา 33 บาท โดยโรงเรียน
มีรายไดป้ระมาณหมื่นกว ่าบาทต่อเดือน 
สามารถนาํมาพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

“ส่วนเด็กๆ นั้นดื่มฟรี มีให้กดกันตามจุด
ต่างๆ ในโรงเรียน” ผู้อํานวยการสรุปพร้อม
รอยยิ้ม

กูราณีย์ซัส ซือนิ

รุสมัน หะยีมะลีรุสมัน หะยีมะลี
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ศูนย์อัล-อีมามอัสซาฟีอี
ท่องจําอัลกุร-อ่านนิลการีม

การเข้าถึงพระคัมภีรอ์ัลกุรอานถือเป็น
ภารกิจสําคัญที่ชาวมุสลมิทุกคนพึงปฏิบัติ แต่
อปุสรรคอย่างหนึง่ทีเ่ป็นสิง่กดีขวางสาํคญั คอื
ภาษาที่ไม่คุ้นเคย ด้วยเหตุนี้ นัซรีน มอสาแม 
ข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ จึง
เปดิสอนการอ่านพระคัมภีร์ที่บ้าน เพื่อสอน
การอ่านภาษาอาหรบัให้แก่เยาวชน และชาวบ้าน
ที่อ่านตัวอักษรไม่เป็น
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ในหลักสูตรกีรออาตีที่นัซรีนสอน เพราะเห็น
เป็นหลักสูตรลัด อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว 
สามารถอ่านพระคมัภร์ีได้รวดเรว็กว่าระบบเก่า
ถึงเท่าตัว จึงส่งเสริมให้มีการเปดิศูนย์อย่าง
จริงจังขึ้นมา 

“การเรยีนกรีออาตนีัน้ง่ายกว่า เมือ่ก่อนเดก็
ทีจ่บชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หากเรยีนระบบเก่า
อาจจะอ่านพระคัมภีร์ได้แค่ 2 คน แต่ถ้าเป็น
ระบบใหม่ จะเพิม่เป็น 8 คน” นซัรนียกตวัอย่าง
ง่ายๆ

ด้วยเหตุนี้ นัซรีนจึงรวบรวมเพื่อนที่จบ  
การศึกษาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
หลกัสตูรอสิลามศึกษาในประเทศไทย รวม 3 คน 
มาจัดตั้งเป็นศูนย์อัล-อีมามอัซซาฟีอี ท่องจํา
อลั-กรุอานนลิการมี (ระบบกรีออาต)ี เพือ่สอน
การอ่านแบบกีรออาตี โดยได้งบสนับสนุน    
จากมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม 
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยศนูย์ฯ เปิด
ดาํเนินการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มี
นกัเรยีนเข้าศกึษาจาํนวน 180 คน เกบ็ค่าเรยีน

การสอนอ่านภาษาอาหรับแบบดั้งเดิม 
หรอืทีเ่รยีกว่า ‘บฆัดาดยีะห์’  ซึง่เป็นระบบจาก
ประเทศอริกันัน้เรยีนยาก เพราะใช้วธิอ่ีานแบบ
สะกดคาํ หรอือ่านตามปากของครผูู้สอน ซึง่ครู
ส่วนมากกจ็ะอ่านจากพระคมัภร์ีไปเลย ผลกค็อื
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหา เพราะไม่สามารถ
จดจําสิ่งที่ เรียนมาแล ้วได ้ เพราะไม ่รู จ้ัก
พยัญชนะ อธิบายๆ ง่ายคือ เรียนข้างหน้า     
ลมืข้างหลงั ด้วยเหตนุี ้ครจูงึต้องหาวธิกีารอ่าน
ทีแ่ตกต่างออกไป ซึง่วธิหีนึง่ทีน่่าสนใจคอื การอ่าน
แบบกีรออาตี ที่มีต ้นแบบมาจากประเทศ
อินโดนีเซีย เพราะเป็นการเรียนที่เริ่มจากการ
อ่านพยัญชนะ สระก่อน แล้วค่อยขยายเป็นคาํ 
เป็นประโยค ซึ่งถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้
แก่นักเรียน

นซัรนีเปิดการสอนอ่านพระคมัภร์ีอลักรุอาน
ให้กับชาวบ้าน ในลักษณะของงานจิตอาสา 
ไม่มีการเก็บค่าเรียนเล่าเรียน โดยมีเด็กมา
เรียนประมาณ 10-15 คน จนต่อมานายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในเวลานั้นสนใจ     
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เดือนละ 40 บาท
ส่วนเนื้อหาการเรียนการสอนจะแบ่ง

หนังสือออกเป็น 5 เล่ม แต่ละเล่มจะมีความ
ยากง่ายแตกต่างกันไป โดยเล่มที่ 1 เนื้อหาจะ
เป็นเรื่องพยัญชนะกับสระ เล่มที่ 2 เริ่มมี      
การสะกดคาํ ผสมคํา เล่มที่ 3 ผสมคาํย่อยๆ 
ให้เป็นกลุ่มคาํ เล่มที ่4 กจ็ะเป็นเรือ่งคาํเหมอืนกนั 
แต่จะซับซ้อนกว่า ผสมตัวอักษรมากกว่า และ
เล่มที่ 5 จะเป็นเรื่องของประโยค เมื่อเรียน
แต่ละเล่มจบ จะมีการทดสอบ หากผ่านทั้ง 5 
เล่ม ก็จะมีเล่มพิเศษอีกเล่ม เป็นเล่มเสียง
ทํานองคล้องจอง ส่วนเรื่องความหมายนั้นจะ
เรียนต่อที่โรงเรียนอีกที

ปัจจบุนัศนูย์อลั-อมีามอซัซาฟีอ ีมนีกัเรยีน 
180 คน ครูจํานวน 14 คน โดยใช้ระบบ          
ครู 1 คน ต่อเด็ก 15 คน ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล     
ตะปอเยาะ จํานวน 60,000 บาท เพื่อเป็น  
สินนํ้าใจของครู

ส่วนการแบ่งนักเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

หลักๆ คือกลุ ่มเด็ก ส่วนใหญ่รับตั้งแต่ชั้น
อนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
เด็กประถมนั้น ก่อนเรียนจะมีการทดสอบว่า
เด็กคนนั้นมีความรู ้ถึงขั้นไหน เพื่อจะได้จัด  
การศึกษาในเล่มที่ตรงกับระดับความรู้ เรียน
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.30-20.30 น. 
กลุ่มที ่2 คอืผู้ใหญ่ และผู้สงูอาย ุส่วนใหญ่อายุ
ประมาณ 70 ปีขึ้นไป จัดสอนทุกวันอาทิตย์ 
ตัง้แต่ 13.30-15.00 น. วนัละประมาณ 10 คน

นอกจากการเรยีนระบบกรีออาตแีล้ว ศนูย์
อัล-อีมามอัซซาฟีอียังให้ความสําคัญในเรื่อง
จริยธรรมด้วย โดยมีการสอนการละหมาด     
วันละ 5 เวลา มีการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านนบีมูฮัมหมัด รวมไปถึง   
การท่องจําซูเราะห์ หรือบทสวดต่างๆ เช่น       
ซเูราะห์ยาซนี อซั-ซจัดะห์ และอลั-มลุกุ ฺเพราะ
ที่นี่จะมี กิจกรรมอ ่านซู เราะห ์เป ็นประจํา           
ทกุวนัที ่15 ของเดอืน ซึง่ทัง้หมดนีก้เ็พือ่เตรยีม
ความพร้อมสู่การเป็นศาสนิกชนที่ดี เปี่ยมล้น
ไปด้วยศรัทธาและจริยธรรม...

นัซรีน มอสาแม
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เมื่อไม่นานมานี้ ทาง อบต.ตะปอเยาะได้
ตดิต่อขอเข้าร่วมโครงการ TYC (TOT Young 
Club เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อชุมชน) ซึ่งเป็น
กิจกรรมให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อ โดย
ร ่วมมือกับโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม 
โรงเรียนเอกชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามประจําตําบล มา
ร่วมทาํโครงการด้วยกัน

“โครงการนี้เข้ามาเมื่อปี 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
ชุมชน ทาง อบต.ติดต่อมา ก็เลยสนับสนุน 
เพราะเราเหน็ว่า เดก็เขาชอบใช้โทรศพัท์กนัอยู่
แล้ว ทัง้โทรทัง้แชท ซึง่มนัไม่ได้สร้างประโยชน์
อะไรกบัชมุชน ดงันัน้ถ้าเขาได้ใช้เครือ่งมอืนีม้า
ช่วยประชาสมัพนัธ์ว่าอะไรคอืของดขีองเด่นใน
ชุมชนก็น่าจะมีประโยชน์กว่า” ซูมียา ดาโอะ 
ครูประจาํโรงเรียนกล่าว

เริ่มแรก ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครเด็ก
นักเรียน โดยมีคุณสมบัติว่า ต้องเรียนที่นี่ และ
ใช้ชีวิตอยู่ภายในตําบลตะปอเยาะ จากนั้นก็ 
คัดเลือกจนเหลือ 10 คน เพื่อส่งไปอบรมที่
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ที่นั่นเยาวชนได้เรียนรู้การทําเฟซบุ๊กเพจ การ
ถ่ายรูป การนําเสนอและแบ่งปันเรื่องราวบน
เพจ ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ การอัพโหลดวีดิโอ

มือโฆษณา
แห่งตะปอเยาะ ซูมียา ดาโอะ
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ลงเว็บไซต์ YouTube โดยอบรมอยู่ 3 วัน 2 
คืน พอกลับมาก็เริ่มต่อยอดทันที

“เราไปถ่ายรปูกิจกรรมหมู่บ้าน ส่วนข้อมลู
นั้นทาง อบต. มีเป็นฐานข้อมูลอยู่แล้ว เรานาํ
ข้อมูลนั้นมาต่อยอดอีกที เช่น สินค้าอย่างสบู่
นมแพะ ย่านลิเภา หรือซาลาเปาทอด เราก็ไป
ถ่ายรูปกัน โดยมีรุ่นพี่ TYC เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง 
ซึ่งนอกจากจะมาดูแล ยังเอาอุปกรณ์ที่จาํเป็น 
ทั้ง แฟลชไดร์ฟ ซิมการ์ดมาให้ เพื่อใช้กันใน
กลุ่ม” นูรูห์ บินนิเตะ นักเรียนชั้น ม.5 กล่าว

หน้าที่ของเด็กแต่ละคนจะไมเ่หมือนกัน 
บางคนเป็นคนถ่ายภาพ บางคนถ่ายวีดิโอ     
บางคนรบัหน้าทีเ่ป็นพธิกีร เพราะสือ่ทีอ่อกมา
ไม่ได้มีเพียงแค่ภาพนิ่งเท่านั้น แต่ยังมีคลิป    
วีดิโอด้วย ซึ่งสารคดีที่ทําไปแล้วก็เป็นเรื่องที่
เกีย่วกบัการเลีย้งแพะตามวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง 
เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษา โดยงานทั้งหมด
ได้รบัการเผยแพร่บนเฟชบุ๊ก ‘TYC ชมุชนบ้าน
ตะปอเยาะ’ ซึ่งปัจจุบันมียอดคนกดถูกใจแล้ว
ประมาณ 1,000 คน

ส่วนระยะเวลาการทํากิจกรรมนั้น พี่ใหญ่
ของโรงเรียนอย่าง เสาฟี สาเมาะ เสริมว่า 
หลักๆ จะทําช ่วงวันหยุด ศุกร ์และเสาร ์ 
(โรงเรียนที่นี่หยุดการเรียนการสอนในวันศุกร์
และเสาร ์) นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมเสริม  
หลักสูตรบ้าง เช่น อบต.จัดกิจกรรมอบรม     
ถ ่ายภาพ  หรือขอให ้ช ่วยผลิตโปสเตอร ์
ประชาสัมพันธ์

“ถ้าสินค้าในชุมชนได้ไปออกงาน พวก
เด็กๆ กลุ่มนี้ ก็จะไปช่วยกันถ่ายภาพ และ
ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งตอนนี้เราวางแผน
ต่อยอดเรื่อยๆ เพราะเราทํา MOU กับ TOT 
ไว้หลายปี ขณะเดียวกันก็ตั้งใจว่า จะเอาสาระ
ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาบูรณการ  
เข้ากับกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา เช่น เรื่อง
นํ้านมแพะ เราจะไปถ่ายทําวิธีการ ว่าทํา
อยา่งไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งจะพยายาม
ถ่ายทอดกนัแบบรุ่นต่อรุ่น ล่าสดุเรากต็ัง้ชมรม
อิสลามไอที ดึงน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็น
สมาชกิ เพือ่ให้เกิดความต่อเนือ่งของกิจกรรม” 
ครูซูมียาสรุปความตั้งใจ
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เดนิเข้าไปในโรงเรยีนบ้านบลกูาสนอ หมู่ที่ 
4 จะพบความร่มรื่นที่รับประทานได้ เพราะ    
ที่นี่ให้เด็กนักเรียนทําเกษตรกรรม ปลูกผัก
หลายสิบแปลง เรียงรายรอท่าให้ดูแลรดนํ้า    
ยงัไม่ทนัทีภ่าพความคดิจะเปลีย่น น้องๆ กเ็ดนิ
หยอกล้อกันมา ในมือถือบัวรดนํ้า ก่อนเดิน   
ลงไปตกันํา้ทีบ่่อขดุข้างแปลงผกั ซึง่ในบ่อนีม้ปีลา
หลากหลายชนิด รอเก็บเป็นอาหารกลางวัน
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ภาพทีเ่หน็นี ้เกิดขึน้จากความสมคัรสมาน
สามัคคีของบรรดาครูและนักเรียนที่อยากให้
โรงเรยีนของพวกเขากลายเป็นศนูย์เรยีนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความมุ่งหวังดังกล่าว    
ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้ว ทั้งยังไม่ได้ตอบโจทย์
ด้านการเกษตรเท่านัน้ แต่ยงัตอบโจทย์การใช้ชวีติ
ให้มีคุณค่า โดยพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

นอิมูา ดอืราแม รองผู้อาํนวยการโรงเรยีน
บ้านบลูกาสนอ เล่าว่า โครงการนี้เริ่มต้น       
มาจากทางจงัหวดันราธวิาสได้จดังบประมาณ
มาให้ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อทาํโครงการเกี่ยวกับ
อาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งจะมีการอบรม
ทั้งครูและนักเรียน โดยครู 2 คน คือตัวเขากับ 
เล็ก แมะเต๊ะ หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ   
คนปัจจบุนั กบัยวุเกษตรกรอกี 15 คน ไปดงูาน
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง      

มาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันราธวิาส เป็นเวลา 
2 วนั ซึง่ได้แนวทาง และแรงบนัดาลใจกลบัมา
ทาํที่โรงเรียน

พออบรมเสรจ็คร ู2 คนกแ็ยกไปอบรมต่อ
ที่โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตาม 
พระราชดําร ิอกี 12 วนั ได้ความรู้เรือ่งปลกูผกั 
เพาะเห็ด จัดการกับระบบชลประทาน ซึ่ง
สามารถมาปรับใช้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

“หลังกลับมาเราปรับแปลงเกษตรเดิม  
ของเรา เพราะเราทําสําหรับเรียนอย่างเดียว 
จึงทําโครงการของบประมาณไปที่จังหวัด       
ได้มา 200,000 บาท มาปรับปรุงบ่อปลา 
เพราะมนัเป็นบ่อเก่าแล้วมแีต่นํา้เสยี ส่วนพวก
แปลงผัก ก็ซื้อพันธุ ์พืชมาลง หลังจากนั้น       
เราก็ได้งบสนับสนุนเรื่อยมาปีละ 40,000 
บาท” นอิูมา เล่า
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ส่วนการแบ่งหน้าที่ในการทํางาน รอง        
ผู้อาํนวยการบอกว่า เรือ่งช่วงอายเุป็นสิง่สาํคญั 
หากเป็นเด็กเล็ก ป.1-3 จะให้ดูแลเรื่องง่ายๆ 
ไปก่อน เช่น รดนํ้าใส่ปุ๋ยสมุนไพร ช่วยเหลือ
งานรุ่นพี่ตามกําลัง ส่วนเด็กโต ป.4-6 เป็น   
ผู้รับผิดชอบหลัก ตั้งแต่ดูแลแปลงผัก บ่อปลา 
เพราะสิ่งนี้อยู่ในหลักสูตรวิชาเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยความรับผิดชอบ 3-4 คน          
ต่อแปลง ซึ่งจะมีครูเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์ ส่วนพวกพันธุ์พืช มีเกษตรอําเภอ 
ประมงอาํเภอมาช่วยจดัการ อย่างล่าสดุ กเ็อา
พันธุ์ปลาดุก ปลาไน ปลานิล มาให้ ส่วนปลา
หมอเทศ โรงเรียนกําลังดําเนินการขอรับ
สนบัสนนุอยู่ โดยปลาทีเ่ลีย้งนีไ้ม่ได้ขาย เพราะ
ตั้งใจใช้สําหรับอาหารกลางวันของนักเรียน

ส่วนพวกผัก พืชสมุนไพรนี้ ขายได้ กินเอง
ด้วย โดยที่นี่จะมีสหกรณ์เล็กๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การรวมเงินของเด็กและครูคนละ 10 บาท 
จําหน่ายผักสดๆ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.10-

15.40 น. ทั้งผักบุ้ง แตงกวา ผักยาว คะน้า   
หัวหอม เห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยเงินที่ได้ก็นํา  
กลับมาหมุนเวียนใช้ทํากิจกรรม เปน็ค่านํ้า     
ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายจิปาถะ

ล่าสุดทางรองผู้อาํนวยการยังแอบเกริ่นๆ 
มาว่า นอกจากพชืสวนครวัแล้ว จะเริม่ส่งเสรมิ
ให้ปลูกไม้ยืนต้นบ้าง ทั้งมะนาว มะละกอ เพื่อ
ให ้เด็กได ้ฝ ึกกิจกรรมที่หลากหลาย และ
สามารถนาํผลผลิตไปต่อยอดได้

จากความตั้ งใจจริงของคณะครูและ
นกัเรยีน 254 คน จงึไม่น่าแปลกใจเลยว่าทาํไม
เมือ่ปี 2557 โรงเรยีนบ้านบลกูาสนอ ถงึได้รบั
การยกย่องให้เป็นโรงเรยีนดเีด่นด้านโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิระดบัอาํเภอ เพราะการบรูณาการ
เรือ่งวถิชีวีติอย่างลงตวั คอืปัจจยัสาํคญัทีท่าํให้
นักเรียนที่นี่เติบโตอย่างมีคุณภาพ และรู้จัก
พึ่งพาตนเอง...

นิอูมา ดือราแม
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สขุภาพของคนผู้คนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัคงต้องพึง่พาความร่วมมอื
ของทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เพื่อจัดการการดูแลสุขภาพ 
โดยทีน่ีม่โีรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตาํบล 1 แห่ง ซึง่คอยเป็นศนูย์กลางในการ
ดแูลรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น ทัง้เป็นผู้ผลกัดนักิจกรรมร่วมกบั อบต. ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. เพื่อสร้างการดูแลสุขภาพ  ในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด ⛅
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ณ บ้านไม้หลังหนึ่งในหมู่ที่ 2 บ้านบูเกะ
บากง ชายผู้หนึ่งกําลังลงแรงบีบนวดคนไข้   
ด้วยความทะมัดทะแมง

“ปกติผมรับนวดเพื่อรักษาอย่างเดียว       
ไม่รับนวดเพื่อผ่อนคลาย หรือนวดสุขภาพ” 
เอกสทิธิ ์บอืงาฉา หรอืทีช่าวบ้านเรยีกตดิปาก
ว่า หมอเอก เจ้าบ้านเอ่ยขึ้น

ยอ้นกลับเมื่อปี 2543 เอกสิทธิ์เคยตั้ง
กลุ่มสมนุไพรขึน้ในพืน้ทีอ่าํเภอยีง่อ ด้วยความ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ จากที่เคยไป
เรียนไกลถึงประเทศมาเลเซีย ก่อนมาเพิ่มพูน
ความรู้กับพระอาจารย์หนู ที่วัดทุ่งคา

“ผมอยากให้ชาวบ้านที่มีความรู้อยู่แล้ว
ดั้งเดิม หรือชาวบ้านที่สนใจเข้ามาอยู่ด้วยกัน 
มอีะไรจะได้ปรกึษาหารอืกนั แต่ทาํได้ไม่นานก็
ล้มไป เพราะว่าเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบขึน้”  

ในระหว่างนั้น เอกสิทธิ์หันไปประกอบ
วิชาชีพด ้านเภสัชกรรม  เนื่องจากเขามี             
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
สาขาเภสัชกรรม เลยมาเปดิร้านยา ร้านนวด 
รักษาเล็กๆ น้อยๆ อยู่พักใหญ่ จนปี 2557 
ด้วยความต้องการที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอด
วิชาที่รํา่เรียนมา จึงเกิดความคิดว่าน่าจะกลับ
มาตัง้กลุ่มอกีครัง้ แต่กลุ่มนีเ้ป็นแค่การรวมคน
ภายในตาํบล ไม่ใช่รวมทัง้อาํเภอแบบครัง้ก่อน 

นวดแผนโบราณ
และยาสมุนไพร

“ผมอยากให้เกิดการเรยีนรูข้ึน้ มกีารเผยแพร่
ความรู้ที่มีอยู่ ใครรู้อะไรมาก็แชร์มา ที่สาํคัญ
ยังเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรและการแพทย์   
พื้นบ้าน เพราะฉะนั้นคนที่มาหาผม หลักๆ ก็
จะมารกัษาโดยตรง อกีส่วนหนึง่จะมาถามเรือ่ง
สุขภาพ เรื่องของยา เรื่องของสมุนไพร ส่วน
สดุท้ายคอืมาขอเรยีนโดยตรง สอนกนัแบบเพือ่น 
อย่างก่อนหน้านี้ผมเป็นครู ผมให้อย่างเดียว 
เขาเลยไม่ได้คดิว่าตวัเองต้องมส่ีวนร่วม แบบนี้
ไม่ดี แต่ถ้าเกิดการรวมตัวแล้ว เขาเรียนแล้ว  
ไปถ่ายทอดต่อ ท้ายที่สุดศาสตร์ตรงนี้มันก็    
ไม่หายไป อย่างศาสตร์เก่าๆ หายไปหมดแล้ว 
ทั้งหมองู หมอกระดูก”

 ทีส่าํคญัชาวบ้านบางคนปรงุยาโดยไม่รู้จรงิ 
บางคนเอาไปต้มในปี๊บบ้าง ซึ่งการรวมกลุ่ม
ตรงนี้จะทําให้เกิดการแนะนําซึ่งกันและกัน 
และทาํให้กระบวนต่างๆ ปลอดภยัยิง่ขึน้ ขณะ
เดียวกันการให้ความรู้ต้องให้ทั้งหมด จะให้
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะ
เกิดอันตรายตามมา เช่น การนวดถ้าไม่รู้จริง 
นวดไม่ได้เด็ดขาด เพราะเกิดกดผิดไปอาจจะ
ทาํให้คนไข้พิการได้ 

“คนเฒ่าคนแก่หลายคนเขามีความรู้ด้าน
สมุนไพร บดยา ทีนี้ผมก็ช่วยดูว่ามันถูกต้อง
ไหม สะอาดหรือเปล่า ขณะเดียวกันเขาก็จะ

เอกสิทธิ์ บืองาฉา
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ถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น ตํารับยาพื้นบ้าน 
แก้แมลงสาบกัดต่อย มีดบาด อาการปวดหัว 
ซึง่พอเขาให้มาแบบนี ้ผมกเ็ขยีนไว้ เขาบอกมา 
1 อย่าง ผมก็อาจจะให้เขา 3 อย่าง แค่นี้เขาก็
พอใจแล้ว แต่ถ้าเขามาขอวิชาดื้อๆ เลย ผม
ต้องพิจารณาก่อน จะถามกอ่นว่าเขาจะเรียน
ไปทาํอะไร หากในตระกลูญาตพิีน้่องเคยทาํมา 
และเขาอยากได้ความรู้ไปสบืทอด แบบนีผ้มให้ 
แต่ถ้าขอดือ้ๆ เพือ่หาเงนิเข้ากระเป๋า แบบนีผ้ม
ไม่ให้ ส่วนคนที่เจ็บป่วย ผมให้ โดยตอนนี้ผม
มีชมรมชื่อ ‘สมุนไพรหมอเอก’ เข้ามาถามได้ 
เพราะทุกวันนี้ผมมีตาํรา 700 กว่าเล่ม และมี
ที่ตัดข่าวทําเป็นแฟ้ม จัดเป็นหมวดหมู ่อีก
ประมาณ 10 กว่าเล่ม สามารถมาเรียนรู้ได้ 
หรืออ้างอิงการรักษาได้ สิ่งที่เราอยากให้มาก
ทีส่ดุ คอืเผยแพร่ความรู้ เพราะเราไม่อยากเกบ็
ไว้คนเดียว”

ปัจจบุนักลุ่มนวดแผนไทยและพชืสมนุไพร 
มีสมาชิกอยู่ประมาณ 15 คน ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความเรื่องสมุนไพรอยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
ชํานาญพอที่จะรักษาคนได้ ซึ่งต้องอาศัยการ
ฝกึฝนอีกนานพอสมควร โดยตัวยาที่คนมา
เรยีนรู้มากทีส่ดุ คอือาการเกีย่วกบัเส้น ปวดข้อ 
รองลงมาคือสมรรถภาพทางเพศ นอกนั้น         
ก็จะมีโรคเบาหวาน ไต หัวใจ ที่ไปหาหมอ    
แผนปจัจุบันไม่หาย กับอาการหมอนรอง
กระดูกทับเส้น

ส่วนวิธีรักษานั้น เอกสิทธิ์จะไม่เน้นการ
ปรุงให้ แต่จะใช้วิธีทําให้ดู แล้วไปฝึกเอาเอง 
เพราะจะทาํให้คนไข้จดจาํได้มากกว่า อย่างโรค
ความดัน หลักๆ ก็ให้เอาใบเตย 3 ใบ ใบ
มะกรูด 1 ก่ิงเล็ก 15 ใบ และกาฝากมะม่วงที่
ตัดกิ่งมาตากให้แห้ง มาต้มรวมกัน กินก่อน

อาหาร เช้า เที่ยง เย็น ประมาณ 5 วัน อาการ
จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

“ตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งตัวว่าเป็นหมอโดยตรง 
เพราะผมยงัไม่พร้อม ทัง้เรือ่งสถานที ่อปุกรณ์ 
และงบประมาณในการจดัสถานที ่คนทีม่านวด
ก็นอนอยู่ที่ชานหน้าบ้าน”

ทกุวนันีน้อกจากเปิดบรกิารนวดรกัษาแล้ว 
เอกสิทธิ์ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องยาสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็น กศน. ตัวอาํเภอ
ยี่งอ และกรมคุมประพฤติ ส่วนในอนาคต       
เขาตั้งใจว่าจะพัฒนาเรื่องยาให้ดีขึ้น เพราะ
ปัจจบุนัยาต้มทีม่อียู่ รสชาตมิกัไม่ค่อยด ีแต่ถ้า
มีการนํายาไปบดแล้วอัดเม็ดกลับมาเป็น
แคปซูลจะช่วยให้การกินยาง่ายขึ้น...
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ผู ้สูงอายุอยู ่บ้านเฉยๆ ก็ต้องรู ้สึกเหงา   
เป็นธรรมดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลตะปอเยาะก็เลยถือโอกาสชักชวนให้    
คนเฒ่าคนแก่ออกมารวมตัว พร้อมตั้งเป็น
ชมรมขึน้มา ตั้งแต่ปี 2551 โดยอาศยัจงัหวะที่
พวกเขารวมตัวทํากองทุนจัดการศพผู้สูงอายุ 
จับต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพเสียเลย

ผู้สูงอายุจากหลายหมู่บ้านเริ่มมีกิจกรรม
ทําร่วมกันต่อเนื่อง โดยมีผู้สูงอายุลงทะเบียน
ทัง้หมด 240 คน ปัจจบุนัม ีเจ๊ะนะมอ ซาและซา 
เป็นประธานชมรม 

อยทุธ มอืเส๊าะ ผู้อาํนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตาํบลตะปอเยาะ และ นูรีซัน 
เตะตานิง เจ ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชาํนาญงาน ร่วมกนัถ่ายทอดเรือ่งราวของผู้สงู
อายุว ่า เป้าหมายของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้      
เกิดการดูแลผู ้สูงอายุในระยะยาว โดยทีม         
สหวิชาชีพที่หลากหลาย  ขณะเดียวกัน 
กรรมการกจ็ะประชุมเป็นประจาํทกุเดือน เพือ่
วางแผนกิจกรรมที่จะทําต่อไป ทั้งกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน เพื่อนดูแลเพื่อน ซึ่งผู ้สูงอายุจะ    
ร่วมกบัเจ้าหน้าที ่รพ.สพ. ไปเยีย่มเยยีนผู้สงูอายุ
ที่อยู่ติดเตียง ดูแลตัวเองไม่ได้ โดยไปแนะนํา
เทคนิคการดูแลตัวเองให้กับญาติ หรือตัว         
ผู้ป่วยเอง ว่าควรทาํอย่างไร

ชมรมผู้สูงอายุบ้านบลูกาสนอ

“ทีมจะเข้าไปตรวจสุขภาพ วัดความดัน 
เบาหวาน เดือนละครั้ง แล้วก็สาธิตการ        
ออกกาํลงักายด้วยตวัเอง อย่างพวกยางยดื ซึง่
เป ็นนวัตกรรมที่สามารถสร ้างสรรค ์เอง         
จากวัสดุเหลือใช้ในบ้าน หรือการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การแปรงฟัน การดแูลฟันปลอม ส่วน
กลุ่มผู้สูงอายุเขาจะช่วยไปให้กําลังใจเพื่อน    
ซึ่งพอไปเยี่ยม เขาจะดีใจมาก” นูรีซันกล่าว 

ขณะที่ผู้อํานวยการ รพ.สต.เสริมว่า เรื่อง
สุขภาพช ่องปาก ถือเป ็นกิจกรรมหนึ่งที่          
โรงพยาบาลให้ความสําคัญ เพราะเรื่องนี้
สัมพันธ์กับหลักศาสนาอิสลาม

“คนมุสลิมเขามีภูมิปัญญาเรื่องการใช้
สมุนไพรแก ้ปวดฟ ัน  โดยใช ้ไม ้สุกี แทน
แปรงสีฟัน เวลาละหมาดจะพกใส่กระเป๋าไป 
แล้วเรากเ็ข้าไปช่วยเสรมิทกัษะการแปรงฟันให้
ถูกวิธี และนอกจากเรื่องฟัน เรายังส่งเสริม
เรื่องสุขภาพจิตด้วย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่
จะมุ่งไปทางธรรมแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเขามี
บรรยายธรรม เรากจ็ะขอแทรกเรือ่งสขุภาพลง
ไปด้วย อย่างเรื่องการแปรงฟันนี้ เราก็ใช้เรื่อง
การแปรงฟันของท่านนบีเข้ามา”

นอกจากนี้ กลุ ่มผู ้สูงอายุยังลงไปทํา
กิจกรรมกบัเยาวชน เช่น สอนปลกูพชืสมนุไพร 
สอนเรื่องศาสนาแก่เด็กและเยาวชน ถือเป็น  
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การสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในชุมชน         
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

ปัจจุบันชมรมผู ้สูงอายุบ้านบลูกาสนอ      
ได้รับสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลตะปอเยาะ และยัง
ได้จากการบรจิาคตามกาํลงัศรัทธาของสมาชิก 
โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่รวมพล    

จากคณะกรรมการประจาํมัสยิดบลูกาสนอ
“ถงึวนันีเ้ขาจะแขง็แกร่งระดบัหนึง่ แต่ต้อง

ยอมรับว่าการดําเนินงานหลายๆ อย่างทาง 
รพ.สต. ต้องลงไปช่วย อย่างเรื่องงบประมาณ
กต้็องช่วยประสานให้ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่
ไม่ใช่ข้าราชการบํานาญ เป็นชาวบ้านทั่วไป”   
ผู้อํานวยการอยุทธกล่าวทิ้งทาย

นูรีซัน เตะตานิง อยุทธ มือเส๊าะ
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วัฒนธรรม
Culture

สิ่งหนึ่งที่สังเกตจากการมาเยือนตําบลตะปอเยาะคือ
การได้ให้เหน็วฒันธรรมทีส่อดร้อยอยู่กบัวถิชีวีติประจาํวนั 
จากทุกที่ที่ไปเห็น และสัมผัส ล้วนมีเรื่องราวให้เก็บเกี่ยว 
แต่ที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้พาไป สถานที่ซึ่งเป็นภาพสะท้อน
ของวิถีขีวิตผู้คนที่นี่ คือสภากาแฟ ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน 
กับอีกเรื่องราวการละเล่นอย่างปัญจักสีลัต ⛅
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สภากาแฟตะปอเยาะ

ยามคํ่าคืนหลังจากเสร็จกิจธุระกันแล้ว ผู้ชายส่วนใหญ่จะ
ขี่รถเครื่อง หรือไม่ก็ขี่จักรยานมายังร้านกาแฟในหมู่บ้าน เพื่อ  
พดูคยุกบัเพือ่นฝงู เล่นหมากรกุ และเป็นการพบปะแบบกนัเอง
ระหว่างผู้นํากับชาวบ้าน ด้วยในเวลาเช่นนี้ ไม่มีใครถือยศ      
ถือตําแหน่ง ทั้งเรื่องที่มีสาระ หรือเรื่องขําขัน เคล้าไปกับ       
กลิ่นกาแฟ และเสียงพูดคุยภาษามลายู
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อยา่งร้านพี แห่งบลูกาสนอ หมู่ที่ 4 มี     
มาบานี กาเร็งสานา ชายสูงวัยผู้เป็นเจ้าของ
ร้าน กําลังวุ่นวายอยู่กับงานของตน หลังเสริ์ฟ
กาแฟ หรอืชาแล้ว เขาจะนัง่ลง เปลีย่นบทบาท
จากคนขายมานั่งเป็นลูกค้า ให้มีบางช่วงที่
ลกูค้าเรยีกให้เตมินํา้ร้อนในกาให้ เขากจ็ะหยบิ
ไปเติม แล้วกลับมานั่งลงที่เก่า แน่นอนแม้จะ
ฟังไม่ออกว่าพวกเขาพดูคยุเรือ่งอะไร แต่กร็ู้สกึ
ได้ว่าการสนทนาครั้งนี้มีรสชาติเหลือเกิน

เช่นเดียวกับร้าน Amnah กาแฟโบราณ 
ของ อมันะ มะสากา ทีห่มู่ 1 กค็กึครืน้ไม่แพ้กนั 
ผู้เฒ่าหลายคนจบักลุ่มคยุกนั วยักลางคนนัง่อยู่
อีกฟาก เบื้องหน้าเป็นแก้วกาแฟ 

เราลองสั่งมาชิมดู จึงรู้ว่าคนที่นี่กินหวาน
มาก ดีที่ทุกร้านมีนํา้ร้อนให้เติม จึงใช้เจือจาง
ความหวานลง สักครู่เราได้รับการเชื้อเชิญให้
ลองเดินหมาก ตอนตอบรับคําก็แน่ใจว่าคง
พ่ายแพ้ แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

รา้นกาแฟที่ตะปอเยาะมีอยู ่ทุกหมู่บา้น 
บางหมู่มีมากกว่าหนึ่ง แต่ละร้านพอมีกําไร    
อยู่ได้ ด้วยทุกร้านยังคงใชฟ้ืนมาสุมไฟ และ    
ใช้ใจชงกาแฟ...

อัมนะ มะสากา

มาบานี กาเร็งสานา
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ศิลปะการต ่อสู ้ซึ่ งอยู ่คู ่กับดินแดน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานนับศตวรรษ    
ถือเป็นศิลปะที่ยังคงอยู่คู่กาลเวลา แม้จะถูก 
สัน่คลอนไปบ้างกต็าม ตามจาํนวนของผู้แสดง
ที่เริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ

จากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่มที่ 
16 ระบวุ่าคาํว่า สลีตั หรอืทีไ่ทยมสุลมิบางส่วน
เรียก บือดีกา เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า 
เน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม 
โดยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 400 ปีก่อน           
ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และมี   
การดดัแปลงแก้ไขท่าทางลลีาให้เข้ากบัยคุสมยั 
บ้างก็ว่าคํานี้มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต 
เพราะดินแดนมลายูในอดีตถูกผนวกให้เป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเดินตาม
วฒันธรรมของอนิเดยี โดยรากศพัท์คาํว่า สลีตั 
ที่ว่านั้น คือการต่อสู้ด้วยนํา้ใจนักกีฬา ผู้เรียน
วิชานี้ต้องมีศิลปะมีวินัยที่จะนํากลยุทธ์ไปใช้
ป้องกันตัว ไม่ใช่ทาํร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อน

ปัญจักสีลัต

ฮาเบ มะแซ มือเล่นปัญจักสีลัตรุ่นใหญ่ 
และ ฟิกรี ยีราหา ปัญจักสีลัตรุ่นใหม่ เล่าว่า
ในปัจจุบันนี้ตําบลนี้มีคนสืบสานวัฒนธรรมนี้
อยู่ราวๆ 12 คน แบ่งเป็นรุ่นใหญ่ 4 คน รุ่นใหม่ 
อีก 8 คน ส่วนที่เหลืออยู่ในตาํบลลูโบะบายะ 
ซึ่งอยู ่ติดกับพื้นที่ตะปอเยาะ เพราะฉะนั้น   
เวลาที่มีงานใหญ่ ต้องการคนแสดงเพิ่ม ทั้ง 2 
ตาํบลนี้ก็จะมารวมตัวกัน

ฮาเบรําลึกถึงความหลังว่าเขาเริ่มเล่น
ปัญจักสีลัตมาตั้งแต่อายุ 13 ขวบ โดยครูชื่อ 
ดาโต๊ะมามุ ซึ่งเป็นคนตะปอเยาะ เป็นผู้สอน

“ครูไม่ได้เปิดเป็นโรงเรียน อาศัยใครชอบ
ก็มาเรียนรู้ได้ เริ่มแรกมีคนมาเรียนพร้อมกัน 
20 คน เรียนเพื่อป้องกันตัว ใช้เวลาเรียนอยู่ 
6 เดอืนเตม็ ถงึจะเล่นได้เชีย่วชาญ วชิาทีเ่รยีน
จะคล้ายๆ มวยไทย เป็นวิชา 1-2-4 โดยคนที่
อยากมาเรียนต้องขอฝากตัวเป็นศิษย์ก่อน      
มีค่าครูจํานวน 12 บาท ก็เอาไปให้พร้อม
เครือ่งหมากพล ูพอเรยีนเก่งแล้ว ฝึกสาํเรจ็แล้ว 
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ก็ให้เอาไก่ย่าง 1 ตัว ข้าวเหนียว 4 สี แดง ขาว 
เหลอืง เขยีว พร้อมหมากพลอูกีชดุ เงนิ 12 บาท 
ให้คร ูครกูจ็ะทาํพธิถ่ีายพลงัให้ แล้วกอ่็านดอูา
ให้ฟัง” ฮาเบซึ่งเวลานี้เป็นครูกล่าวต่อ 

ส่วนขั้นตอนการฝึกก็จะมีตั้งแต่วิธีก้าว   
เดินหน้า ถอยหลัง ท่าราํ การปล่อยหมัด ตีเข่า      
ใช้ศอก ครบถ้วน ส่วนใหญ่จะเรียนทุกคืน    
หยุดวันเดียวคือวันศุกร์ และการแสดงแต่ละ
ครัง้จะมกีารไหว้คร ูมดีนตรปีระกอบเป็นดนตรี
มลายู ใช้เครื่องดนตรี 4 อย่าง คือ ฆ้อง กลอง
เล็ก กลองใหญ่ และปี่ชวา

ขณะที่พื้นที่ในการแสดง ก็จะเป็นงานบุญ
ต่างๆ ของศาสนา เช่น งานแต่งงาน งานเข้าสหุนตั 
รวมไปถงึงานรืน่เรงิต่างๆ โดยค่าจ้างขึน้อยู่กบั
ระยะการเดินทาง เช่น หากไปแสดงที่จังหวัด
ยะลา ประมาณ 100 กิโลเมตร ราคา 7,000 
บาท ต่อ 8 คู่ โดยคนแสดงก็จะได้ค่าจ้าง
ประมาณ 300 บาท ส่วนช่วงเดือนรอมฎอน 
ทมีปัญจกัสลีตัจะหยดุพกั ไม่มกีารฝึกซ้อมหรอื
แสดง เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก
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อาหารการกนิ
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ช่วงเดือนที่ไปเยือนตําบลตะปอเยาะ เป็นเดือน      
รอมฎอน ร้านค้าอาหารทั้งตาํบลต่างปิดกันถ้วนหน้า แต่
ถึงกระนั้นในช ่วงบ ่ายอ ่อนๆ ไล ่ไปจนถึงช ่วงก ่อน
พระอาทิตย์ตกดิน ร้านค้าต่างๆ ก็พากันขนอาหาร      
หลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้คนได้ออกมาซื้อหาไว้ สําหรับ
เปดิปอซอในตอนเย็น ซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีที่ได ้เห็น
บรรยากาศของเดือนศักดิ์สิทธิ์ ที่มีเสน่ห์ มีความน่าสนใจ 
และทีส่าํคญัยงัได้ร่วมเปิดปอซอ หรอืละศลีอดไปพร้อมกนั
กับพวกเขาด้วย ⛅
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ผ่านหน้าทางเข้าหมู่ที่ 3 บ้านบลูกา ถ้า   
ไม่แวะร้านข้างหน้ารับรองจะเสียใจ เพราะถึง
จะเพิง่เปิดร้านเมือ่กนัยายน 2557 แต่ร้านนีเ้ขา 
มีชื่ออยู่ตั้งแต่สมัยอยู่อําเภอสุไหงโก-ลกแล้ว 
โดยเจ้าของร้านกไ็ม่ใช่ใครทีไ่หน ซย๊ีะ บนิตอีแว 
หรอืกะยะห์ พีส่าวของกาํนนัตาํบลตะปอเยาะ
นั่นเอง

เดิมร้านนี้เปิดมาประมาณ 20 ปีแล้ว แต่
ด้วยความคิดถึงพี่สาว กํานันก็เลยชักชวนมา
ให้เปิดที่นี่ สุขฤทัย ประทุมทัย ลูกสะใภ้ของ
กะยะห์บอกว่า จุดเด่นของร้านนี้ต้องยกให้
ต้มยาํทะเลกบัข้าวผดั แต่ถ้าใครจะรบัประทาน
อาหารมุสลิมก็ไม่ผิดหวัง เพราะมีครบทั้ง        
ไก่กอและ ซปุเนือ้ ข้าวยาํ ปลาราดพรกิ แกงกะหรี่

“เราเนน้เรื่องความสะอาดและกะทิมาก
เป็นพิเศษ อย่างนํา้กะทิเราจะทาํเอง ตากเอง 
คั้นเองหมด เพราะฉะนั้นนํา้กะทิเราจะข้นกว่า 
รสชาติอาหารก็จะกลมกล่อมกว่า” ซีย๊ะว่า

สําหรับร้านกะยะห์จะเปดิบริการทุกวัน 
ตัง้แต่ 9 โมงครึง่ จนถงึ 6 โมงเยน็ ส่วนในเดอืน
รอมฎอนจะเปิดขายตั้งแต่ช่วงบ่าย...

ร้านกะยะห์

ซีย๊ะ บินตีอแว
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แม้จะเพิ่งเปดิร้านมาได้ไม่ถึงปี แต่ที่ร้าน
อาเดยี กม็คีนตดิใจขอฝากตวัเป็นลกูค้าประจาํ
กนัเพยีบ เพราะไม่ว่าจะเจ้าของร้านจะหยบิจบั
ทําอะไรเป็นอาหารก็ดูจะอร่อยไปซะหมด

“เราใช้ของดี มีคุณภาพจริงๆ แม้จะราคา
สูงกว่าที่อื่นสักหน่อยก็ตาม” ราเฟีย บุญชม 
อดตีเคยอยู่กรงุเทพฯ แต่เพิง่กลบัมาใช้ชวีติอยู่
ที่นราธวิาสกล่าวถึงที่มาของความอร่อย

บา้นอาเดียมีเมนูสุกี้กระทะร้อนเป็นตัว
ชูโรง ที่เรียกว่าจัดเต็มทั้งเครื่อง ทั้งผัก ทั้งเนื้อ 
ในราคาเพยีง 50 บาท แล้วยงัมอีาหารตามสัง่
ประเภทอื่นๆ ให้เลือกรับประทาน แต่ในช่วง
รอมฎอนจะทาํของขายเล็กๆ น้อยๆ

“ช่วงรอมฎอน กะห์ทําบางเมนูขาย เช่น 
ขนมจบี สาคไูส้ไก่ ปอเป๊ียะสด ก๋วยเตีย๋วหลอด 
แต่ไม่ทาํเยอะ ส่วนใหญ่ทีส่ัง่กจ็ะเป็นพวกลกูค้า
ประจาํ”

ขนมจีบของบ้านอาเดียอัดแน่นไปดว้ย  
เนือ้กุ้งผสมกบัเนือ้ไก่ ขาย 5 ลกู 30 บาท บวก
ด้วยนํ้าจิ้มสูตรพิเศษ ส่วนก๋วยเตี๋ยวหลอดก็
แน่นเครื่องแน่นรส เสิร์ฟพร้อมนํ้าจิ้มสูตรเด็ด 
สนนราคาจ่ายเท่ากันคือ 30 บาทเท่านั้น

“กะห์เอาสตูรมาจากกรงุเทพฯ พอกลบัมา
บ้าน ก็ว่างๆ เลยลองทาํร้านดู” ราเฟียว่า

ร้านอาเดีย เปดิทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า 
ถึง 5 โมงครึ่ง ร้านตั้งอยู่เขตหมู่ที่ 2 ตัวร้านอยู่
ติดถนน ใกล้ๆ กับ รพ.สต.ตะปอเยาะ...

บ้านอาเดีย

ราเฟีย บุญชม
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พักผ่อน
หย่อนกายstay
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คนอิสลามไม่รู้สึกรังเกียจกับการต้อนรับเพื่อนต่าง
ศาสนา ทั้งกับดินแดนตะปอเยาะนี้ พวกเขากลับแสดง
ความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่บ้าน
ของเขา พร้อมจัดหาข้าวปลาอาหาร เลี้ยงดูมิได้ตกหล่น 
ทัง้ทีน่ีเ่ป็นช่วงเดอืนรอมฎอน อาหารการกินในตอนเช้าหา
ยากเต็มที ⛅
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หากใครมาตําบลตะปอเยาะแล้วไม่แวะ
บ้านกํานันแหนบทองคํา ประจําปี 2557     
สุชาติ ดือราแม ที่บ้านบลูกา หมู่ที่ 3 ถือว่า
ยังมาไม่ถึงตาํบลตะปอเยาะ

เพราะทีน่ีน่อกจากจะเป็นบ้านพกัทีใ่หญ่โต
โอ่โถงแล้ว ยังเป็นที่รวมตัวของเหล่าผู ้นํา     
ฝ่ายปกครอง ผู้นาํท้องถิน่ ยามทีพ่ืน้ทีต่ะปอเยาะ
มแีขกบ้านแขกเมอืง ทางนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลจึงพอนาํมาฝากฝังไว้กับกํานัน

จดุเด่นของบ้านพกันีน้อกจากจะรบัประกนั

โฮมสเตย์บ้านกํานัน
ความปลอดภัยเต็มร้อย เพราะมีชุดรักษา  
ความปลอดภัยขนาดย่อมๆ ด้วยเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์ดาํรงธรรม 

ห้องนอนพักสบาย ทั้งชั้น 1 และ 2 ส่วน
ห้องนํ้าก็แบ่งเป็นห้องส้วมและห้องอาบนํ้า     
ไม่ปะปนกัน

ทกุเยน็วนัจนัทร์ จะมตีลาดนดัมาเปิดท้าย
ขายของบริเวณหน้าบ้านกํานัน ทั้งของสด    
ของแห้ง อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร
สาํเร็จรูป มาเลือกซื้อกันได้ตามสบาย ถือเป็น
ที่พักที่เรียกว่าครบเครื่องเสียจริง
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โฮมสเตย์มะรอซี
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นอกจากจะเป็นประธานชมรมฟุตบอล
อาวโุสแล้ว ทีบ้่านของ มฮูมัหมดัรอซ ีปตูะมะ 
ยงัได้ชือ่ว่าบ้านพกัชัน้เลศิ ด้วยความกว้างขวาง 
มีทุกสิ่งพร้อมสรรพ ซึ่งเจ้าบ้านบอกว่า อยาก
มากี่คน ก็มาได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ

ในบ้านมีห้องนอนติดเครื่องปรับอากาศ    
3 ห้อง แต่ที่เด็ดกว่าต้องยกให้ห้องนํา้ เพราะ
ที่นี่มีรวมกัน 6 ห้องเลยทีเดียว แถมที่ผ่านมา
เคยผ ่านศึกหนักอย ่างการประชุมชมรม
ฟตุบอล และการประชมุอืน่ๆ มาแล้วมากมาย

นอกจากหอ้งนอน ห้องนํ้าที่พรอ้มแล้ว      
ที่นี่ยังมีกิจกรรมเสริมอีกเพียบ ทั้งตีปงิปอง 
เล่นฟตุบอล แต่ทีเ่ดด็สดุต้องยกให้เรือ่งอาหาร 
เพราะแม่บ้านทีน่ีเ่ขามฝีีมอืด้านนีเ้ป็นพเิศษ ยิง่
ของหวาน ทัง้เค้ก ทัง้ขนม รสชาตดิทีัง้นัน้ ส่วน
ของคาวอย่าง ข้าวยาํ ก็อร่อยไม่แพ้กัน 

“ผมเป็นคนชอบสังคม จะอยู ่กี่วันผม        
ไม่เคยมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็เลยจัดบ้านให้
สามารถรองรับคนได้เยอะๆ ที่สําคัญผมถือ
หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะผมเคยไปอยู่
ที่ประเทศอียิปต์มาพักหนึ่ง ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เหมือนเป็นญาติพี่น ้องเหมือนกัน 
เพราะศาสนาอิสลามจะเน้นมากเรื่องการดูแล
แขกโดยไม่แบ่งแยก” มูฮัมหมัดรอซีเล่าถึง    
การดูแลแขกของตัวเองอย่างมีความสุข
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ตําบลตะปอเยาะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจนัก เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
และพืน้ทีอ่ยู่อาศยั ขณะทีม่สัยดิต่างๆ กไ็ด้พาชมกนัไปแล้ว ยงัดทีีว่่าตาํบลตะปอเยาะมนีํา้ตก
แห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่บ้านบลูกาสนอ หมู่ที่ 4 และคนที่นี่ก็ไม่ลืมที่จะพาเราไปเยี่ยมเยือน

(รักษ์) นํ้าตกพุเสด็จ

มาภายหลงั เนือ่งจากช่วงฤดแูล้ง นํา้ในแอ่ง
มีปริมาณน้อย มีการทับถมของใบไม้และขยะ
ที่ชาวบ้านนํามารับประทานขณะมาเที่ยว          
ขัดขวางทาง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เพราะหมูท่ี ่4 มโีครงการตดัถนน
ผ่านไปจังหวัดยะลา รอมลี สาละ ชาวบ้านซึ่ง
ทํากิจกรรมในพื้นที่มานาน เล็งเห็นปัญหา    
เลยรวมกลุ่มคนที่มีจิตอาสาจํานวน 13 คน     
มาจัดกิจกรรมทําศาลา แบ่งเวรกันเก็บขยะ 
ส่วนดา้นบนก็มีการปลูกสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น 
เพื่อรักษาตานํ้าให้สะอาด เพื่อให้ประชาชน
สามารถนําไปใช้อุปโภคบริโภค และใช้เพื่อ
การเกษตรสืบไป

หากนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวประจําตําบล   
ตะปอเยาะ รับรองว่าชื่อนํ้าตกพุเสด็จจะต้อง
ผุดขึ้นมาเป็นลําดับแรกๆ แน่นอน เพราะ
สายนํ้าตกและความร่มรื่นของบรรยากาศ 
ทําให ้เป ็นแหล ่งพักผ ่อนชั้นดี สามารถขี่           
รถเครื่องมาโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ว่าที่ ร.ต.รุสพี มะดีเยาะ เลขานุการกลุ่ม
อนุรักษ์นํ้าพุเสด็จ เล่าให้ฟังว่า นอกจากนํ้าตก
แล้ว ที่นี่ยังเป็นแอ่งนํ้าสาธารณะที่คนในพื้นที่
หมู่ที ่4 บ้านบลกูาสนอใช้ประโยชน์มานาน จน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จ
พระราชดาํเนนิมาในพืน้ที ่กไ็ด้มาเยีย่มเยอืนที่
ธารนํา้แห่งนี ้ทางชมุชนเลยมมีตพิฒันาพืน้ทีน่ี้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับตั้งชื่อธารนํา้
ว่า ‘นํา้พุเสด็จ’
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